


 

ARCHITECTURE & DESIGN FOR SOCIETY LECTURE SERIES: 

REVIVING . . . ฟ้ืนคืนชีพ 

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ออดิทอเรียม หอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมเสวนา: คุณพชรพรรณ รัตนานคร จาก PAVA ARCHITECTS 

 
 

เม่ือสถาปัตยกรรมคือการเรียนรู้ชีวิต การฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรมจึงเหมือนการฟ้ืนคืนชีวิตแก่พื้นท่ี  
 

PAVA Architects ใหค้วามหมายค าว่า REVIVNG ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในว่าคือการที่
งานออกแบบเข้ามาช่วยฟ้ืนฟูพื ้นที่ จากพื้นที่ที่คนเพิกเฉย ไม่สนใจ หรืออาจจะมองข้ามไป ให้กลับมามี
ความส าคัญขึ้นอีกครั ้งหนึ่ง ซ่ึงนอกจากทางกายภาพของงานออกแบบที่ เกิดขึ ้นแล้วนั้น PAVA ยังให้
ความส าคัญอย่างมากกับกระบวนการเรียนรู ้และศึกษาค้นคว้าเพื่อท าความเข้าใจบริบทในภาพกว้าง 
ครอบคลุมองค์ความรู ้หลากหลายศาสตร์ ต้ังแต่ความรู ้ด้านสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิ
สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมถึงการค านึงถึงรากลึกหรือตน้ตอของประเด็นปัญหาที่มองไม่
เห็นโดย PAVA ใหน้ิยามว่าเป็น Invisible Layer เช่น วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอ้ม 



 

งานออกแบบที่ยกมานี ้จึงแสดงถึงกระบวนการท าความเข้าใจ และการตีความออกมาเป็นงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อตอบสนองกับบริบทและคืนชีวิตแก่พืน้ที่ 
 
The intervention . . . การเสริมแทรก 
 การเสริมแทรกเข้าไปใหม่ แม้เพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีค่า ในที่นี ้กล่าวถึง 
“Kaomai Estate 1955” ซ่ึงเป็นโครงการโรงบ่มใบยาสูบเดิม ตัวอาคารมีรูปแบบเฉพาะตัวและเรื่องราวในตัวมัน
เอง หากแต่เมื่อเวลาผ่านไปตอ้งการฟ้ืนฟูทั้งรูปแบบการใช้งานและสถาปัตยกรรมขึน้มาใหม่ จึงท าการศึกษาทั้ง
สภาพแวดลอ้มและบริบทเดิม เพื่อใหเ้ขา้ใจในบริบทสภาพแวดลอ้มและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมรวมถึงวัสดุ
การก่อสรา้งที่เหมาะสม เพื่อใหโ้ครงการไดบ้อกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตรข์องโครงการเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
อีกทั้งศึกษาวิธีการอยู่ร่วมกันของอาคารโรงบ่มและตน้ไมใ้หญ่ เพื่อใหส้ามารถอนุรักษ์คุณค่าองคป์ระกอบเดิม
ของโครงการไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด โดยเสริมแทรกการออกแบบเขา้ไปในเฉพาะส่วนที่ประเมินแลว้ว่ามีความจ าเป็น
หรือทรุดโทรมมากเท่านั้น สิ่งเหล่านีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีการออกแบบและการต้ังค าถาม ถึงความ
จ าเป็นในการเลือกที่จะก่อสรา้งสิ่งใหม่ หรือ สามารถเสริมแทรกเพียงบางส่วนและคงสิ่งเดิมไว ้เพื่อใหก้ลายเป็น
สิ่งใหม่ไดเ้ช่นกัน 

 
ที่มา : Kaomai Tea Barn, PAVA architects 



 

“Silk Museum” พิพิธภัณฑผ์า้ไหมจังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้ังแต่การรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิตผ้าไหม  
วิถีชุมชนเดิม จนถึงการวางแผนเผื่อส าหรับอนาคต เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนีไ้ด้เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยว 
แทรกดว้ยพืน้ที่ที่ชุมชนสามารถอยู่รวมกันได ้และเห็นถึงการ intervention โดยการน าเทคนิคการก่อสรา้ง เป็นดี
เทลที่ชาวบา้นสามารถท าได ้มารวมกับอาคารเดิมในพืน้ที่ เพื่อใหเ้กิดคุณค่าขึน้มาใหม่   

 
ที่มา : Silk Museum, PAVA architects 

“Thay’s Hut Living Museum” กุฏิของท่านติช นัท ฮันห ์พืน้ที่ที่เต็มไปดว้ยความสงบ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปถูกต่อเติมใหเ้ขา้กับการใช้งานในยุคสมัยนี ้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะเห็นถึงความวุ่นวายในที่แห่งนี ้ ดังนั้น สิ่ง
แรกที่ท าคือ การน าสิ่งที่ไม่เรียบร้อยออกไป เพื่อคืนความงามด้ังเดิมของอาคาร แล ะเสริมการออกแบบที่
พอเหมาะกับธรรมชาติแวดลอ้มที่นี่ 

สิ่งที่เห็นไดจ้ากกระบวนการท างานของ PAVA คือ การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที่เกี่ยวของกับโครงการ
อย่างต้ังใจและถี่ถ้วน เริ่มต้ังแต่ต้นทาง การวางผัง ในทุกกระบวนการคิดแมก้ระทั่งจุดเล็ก  ๆ  จนน าไปสู่การ
ตัดสินใจในการเลือก ที่จะเก็บองค์ประกอบไว ้หรือ หาวิธีการดีไซนท์ี่ไม่ตอ้งเยอะ แต่ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการมากที่สุด 
 
Revitalizing underutilized space . . . ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีถูกเพิกเฉย 

การฟ้ืนฟูพื ้นที่ที่ถูกเพิกเฉย ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั ้งหนึ่ง บ่อยครั ้งจะเห็นได้ถึงพื ้นที่ที่ถูก
เพิกเฉย ไม่ถูกใช้งานใหเ้กิดประโยชนท์่ามกลางความหนาแน่นของโครงการและบริบทโดยรอบ บางทีอาจเกิด
จากการไม่คาดคิดของกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ได ้ หนึ่งในโครงการลักษณะนี ้ คือ “โรงพยาบาลธนบุรี” ซ่ึงต้ังอยู่ใน
พืน้ที่เมืองที่แออัด ยอ้นกลับไปสมัยแรกเริ่มเป็นเพียงตึกหลังเล็ก ๆ ต่อมาเกิดการขยายของผูใ้ช้บริการอย่าง



 

รวดเร็ว ท าใหพ้ืน้ที่การใช้งานอาจตกหล่นไป จึงตอ้งเริ่มจากการเรียกคืนพืน้ที่เหล่านั้น ใหก้ลับมาใช้
งานไดอ้ย่างคุม้ค่า อีกทั้งยังตอ้งวางผังพืน้ที่ใหส้ามารถปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละเวลาได้
อีกดว้ย การวางผังนีเ้รียกว่าเป็นการจัดการผังเมืองขนาดย่อมเลยก็ว่าได ้

“PAVA ARCHITECTS” ส านักงานของ PAVA ต้ังอยู่ในกรุงเทพที่มีความแออัด จุดเริ่มตน้การออกแบบ
ค านึงถึงแนวคิด adaptive-reuse ร่วมกับการเคารพบริบทเดิม ในที่นีห้มายถึง เดิมส่วนนีเ้ป็นพืน้ที่พักอาศัยที่
ไม่ไดใ้ช้งาน จึงท าการทลายการกั้นพืน้ที่เดิม จากพืน้ที่เล็กกลายเป็นพืน้ที่เปิดโล่ง เพื่อตอบโจทยก์ารเป็นพื ้นที่
ส านักงาน ทั้งมิติของการใช้งานและการก่อสรา้ง โดยยังคงหลงเหลือร่องรอยขององค์ประกอบเดิม  

สิ่งเหล่านีท้  าใหเ้ห็นว่า ยังมีอีกหลายพืน้ที่ที่อาจสรา้งขึน้และถูกเพิกเฉยซ่ึงยังใช้คุณค่าของสถานที่นั้น
ได้ไม่เต็มที่ จะมีวิธีไหนบ้าง ที่ท  าให้เราฟ้ืนฟูพืน้ที่ที่ถูกเพิกเฉยเหล่านั้นกลับมา ไม่ว่าจะเริ่มจากการเสาะหา
ความตอ้งการของพืน้ที่นั้นจริง ๆ การสังเกตกิจกรรมของผูค้น 

 
ที่มา : THONBURI HOSPITAL, PAVA architects 

 
Reviving through materials . . . ฟ้ืนคืนชีพผ่านวัสดุ 

การศึกษาท าความเขา้ใจวัสดุ เป็นอีกกระบวนการออกแบบที่ส าคัญ โดยในประเทศไทยก็ถือเป็นแหล่ง
การผลิตของวัสดุอย่างไมโ้ดยเฉพาะ “ไมส้ัก” PAVA มองว่าหัวใจหลักของการใช้ไมไ้ม่ใช่การท าลายธรรมชาติ 
แต่เป็นวิธีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนได้จึงเป็นที่มาของการศึกษาวงจรไม้สักและน าไปสู่แนวคิดของ “Teak 
Pavillion” ซ่ึงจัดแสดงที่งานสถาปนิก’66  ว่าดว้ยการออกแบบพืน้ที่ใหผู้เ้ขา้ชมงาน ไดเ้ห็นถึงจุดเริ่มตน้ของไม้



 

สัก และเห็นวงจรชีวิตไมจ้ากตน้น า้ถึงปลายน า้ ผ่านการจัดแสดงรูปแบบของไมส้ัก ต้ังแต่ไมย้ังเป็นท่อน 
เห็นเปลือกไมแ้ต่ละช้ัน – กระพี ้– เนือ้ไม ้– แก่นไม ้ไปจนถึงการผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑท์ี่เราเห็น
บ่อยครัง้ 

PAVA มองว่า แมก้ระทั่งสิ่งที่มนุษยน์ิยามว่า ‘ต าหนิ’ ของไม ้สีสันที่ไม่เท่ากัน ร่องรอยของไม ้ลว้นเป็น
ความงามที่ธรรมชาติสรา้งขึน้ การน าสิ่งที่ผูค้นไม่นึกถึง ใหก้ลับมาคืนชีวิตชีวา นับเป็นสิ่งที่คาดหวังไดใ้นงานนี้ 

 
ที่มา : TEAK CYCLE, PAVA architects 

งานออกแบบของ PAVA Architects คือ การท าความเขา้ใจภาวะ (PAVA) ที่เกิดขึน้ในแต่ละโครงการ 
ผ่านการศึกษาคน้ควา้บริบทต่าง ๆ ของพืน้ที่น  ามาซ่ึงการออกแบบที่เหมาะสมส าหรับแต่ละสภาพแวดลอ้มของ
โครงการนั้น ไม่ว่าจะในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของผูใ้ช้งาน โดยใช้วิธีการจัดการกับพืน้ที่ เช่น 
ถอดบางส่วนออก การน าพืน้ที่ที่ถูกเพิกเฉยมาพัฒนา หรือการน าวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ PAVA ท าใหเ้ห็นว่า
การออกแบบที่ดีไม่จ าเป็นตอ้งต่อเติมทั้งหมดเสมอไป แทจ้ริงแลว้อาจเป็นเพียงการเลือกใช้บางสิ่งโดยค านึงถึง
ปัจจัยอันมองไม่เห็น คงไวซ่ึ้งคุณค่าและความต้ังใจ เหล่านีท้  าใหส้ถาปัตยกรรมหรือพืน้ที่ที่ถูกละเลยไดร้ับการ
ฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  
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ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
เสก สวัสดี 
(พิธีกร) 
 
 
รอง
ศาสตราจารย์
ดร.วาริชา  
วงศพ์ยัต

สวัสดีทั้งท่านคณาจารย์ ท่านสถาปนิก นิสิตนักศึกษานะครับที่วันนีม้า
ร่วมงานในการเลคเชอรซี์รีส์ของเราคณะสถาปัตยจุ์ฬานะครับ ก่อนอื่น
ตอ้งเรียนเชิญท่านรองคณบดี รองศาสตราจารย ์ ดร.วาริชา เปิดพิธีก่อน
ครับ 
 
 
ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่ Architecture and Design for Society Lecture 
series ซ่ึงเลคเชอร์นี ้ก็เป็นเลคเชอรแ์รกของปี 2024 และตามที่หลายๆ
ท่านเห็นตัวอัพเดตในเลคเชอร์รวมแล้ว ส าหรับเทอมนี้ต้ังแต่ เดือน
มกราคมจนกระทั่งพฤษภาคมนี้ เรามีเลคเชอร์ดีๆให้ติดตามอยู่ถึง 9 
เลคเชอร์ด้วยกัน แต่ละอันน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ  แล้วเราจะเห็นว่า
วิทยากรแต่ละท่านจากแต่ละศาสตรก์็จะมาเล่า แลว้ก็แชรป์ระสบการณ์
ทั้งในบางท่านก็จะเป็นในแง่มุมการศึกษาถึงการออกแบบ บางท่านก็จะ
เป็นในเรื่องของการศึกษาและวิจัยที่เอือ้ประโยชนใ์หก้ับสังคม ครัง้หลัง ๆ 
เรามีความหลากหลายของผู ้ฟังมากขึ ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะอนาคตของ
ชาติเป็นนักเรียนมัธยมปลายมาฟังกั นมากมาย นอกจากศิษย์เก่า 
สถาปนิกต่าง ๆ  คิดว่ากิจกรรมนีน้่าจะเป็นส่วนช่วยสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ในวันนีข้อเป็นตัวแทน
ของคณะสถาปัตย ์ ขอขอบคุณภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่เป็นแม่
งานในครั ้งนี ้และได้เชื้อเชิญวิทยากร เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอ
อนุญาตเปิดงานเลคเชอร์ในวันนี ้ หวังว่าตัวแนวคิด หลักการวิธีมอง
สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการออกแบบและรายละเอียดในการออกแบบ



 

สถาปัตยกรรมจะมีประโยชนใ์หก้ับผูฟั้ง คิดว่าประโยชนท์ั้งต่อ  Thesis 
ความรูแ้ง่มุมต่างๆของสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึน้ ที่ส าคัญที่สุดขอขอบคุณ
วิทยากรของเรานะคะ อาจารยต์ริส อาจารยพ์ชรพรรณ รัตนานคร จาก 
PAVA Architects ซ่ึงในวันนีม้ีคุณวารัตน ์ (คุณวารัตน ์ลิ่มวิบูลย ์– พารท์
เนอร ์PAVA architects) มาเป็นผูฟั้งและใหก้ าลังใจดว้ย ขอบคุณมากค่ะ

 
00:03:22  

  
รองคณบดีมอบของท่ีระลึกและถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร 
 

00:03:52 พิธีกร ขอแนะน าท่านวิทยากรวันนี ้นะครับ คุณพชรพรรณ รัตนานคร ท่าน
วิทยากร จบการศึกษาที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่คณะสถาปัตย์ 
จุฬาฯ แลว้ไปต่อโทที่ Masters of Advanced Studies in Urban Design 
ที่ซูริค (ETH Zurich) เป็นอาจารยพ์ิเศษที่ภาคสถาปัตยกรรมภายในและ 
INDA แล้วก็อีกหลากหลายมหาวิทยาลัย วันนี ้รู ้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้
วิทยากรที่มีคุณค่าอย่างนี ้นะครับมาเลคเชอรใ์ห้เราฟัง และก็มีความสุข
มากๆเพราะว่าเป็นลูกศิษย ์ อาจารยก์็มีความสุขมากเมื่อลูกศิษยม์าเล่า
ใหอ้าจารยฟั์งนะครับ งั้นเรียนเชิญเลยครับ ขอบคุณครับ 
 

00:05:16 คุ ณ พ ช ร
พรรณ รัตนา
นคร  

ขอบคุณทางคณะ ภาควิชาแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี ้ มีใครเคย
ฟังเลคเชอรข์องทางภาวะ (PAVA) แลว้บา้งมั้ยคะ ช่วยยกมือหน่อย โอ ้ดี
ไม่เยอะมากดีค่ะ จะไดเ้หมือนฟังเฟรชพร้อมกันทุกคน แลว้ก็หลังจากนี ้
อยากให้มี Discussion กัน ถ้าจบแล้ว ยังไงเด๋ียวเราลองคุยกัน ต่อ
หลังจากนีค่้ะ 
 
แนะน าตัวก่อน พชรพรรณ ตริส นะคะแลว้ก็ Co-Founder วารัตน ์นั่งอยู่
ที่นี่ดว้ยวันนี ้PAVA (ภาวะ) เองเนี่ยช่ือมาจากช่ือของเราสองคนเนี่ยแหละ
แต่ว่าจริง ๆ แล้วมันมี meaning ที่เราต้ังใจมาก ๆ  ว่าจะสื่อก็คือค าว่า 
ภาวะ ในภาษาไทยว่า เราต้ังใจจะท าความเข้าใจถึงสภาวะที่แทจ้ริงที่
เกิดขึน้ของแต่ละโครงการ จริง ๆ honestly เราต้ังใจท างานเพื่อใหเ้รา



 

เข้าใจชีวิตด้วย เพราะฉะนั้นเหมือนงานเรามันก็ มันก็เหมือนเป็นการ
เรียนรู ้เรียนรูชี้วิตผ่านการท างานไปดว้ย 
 
ทีนีช่้วงเนีย้เราโฟกัสกันพอสมควรเลยกับเรื่องของการ REVIVING ในที่นี ้
เราหมายถึงการที่เราเข้าไปช่วยฟ้ืนฟูพื ้นที่ ค่ะ จากพื้นที่ที่คนอาจจะ
เพิกเฉยไม่สนใจไปแลว้ว่าอาจจะมองขา้มกันไป ใหก้ลับมามีความส าคัญ
ขึน้อีกครัง้หนึ่ง แลว้ก็ PAVA เรามองว่าการดีไซนข์องเรา มันเป็น Process 
ของการท าความเขา้ใจ ตริสกับวาเอง มีเหมือนประสบการณ์การเรียนที่
ค่อนข้าง Wide range scale ในแง่ของการดีไซน์ค่ะ ตัวตริสเองเรียน 
Interior Architecture ที่จุฬาฯแล้วก็ด้วยความที่หลักสูตรมันปนกันทั้ง 
Interior และ Architect ตอนท างานก็ท าทั้งสองอาชีพเลยทั้ง Interior 
และ Architect ที่มี licensed ในไทยแลว้ก็ไปต่อโท Urban design ส่วน
วาเองก็เรียนสถาปัตย ์ ที่จุฬาฯ แลว้ไปต่อ Landscape Architecture ที่ 
Havard USD (Graduate School of Design, Harvard University) 
เพราะฉะนั้น เหมือนสิ่งที่เราท างาน เราตอ้งการที่จะเห็นในภาพกวา้งเรา
ท างานเช่ือมสาขาของดีไซนเ์ขา้ดว้ยกัน แลว้ก็ท ารีเสิรจ์ดว้ย ทีนีเ้รามองว่า
การดีไซน์ของเรา มันเป็น process ของการเติบโต เราไม่ได้สนใจแค่ที่
ปลายทางว่ามันจะตอ้งแบบ superb หรือว่าอะไรแต่ว่าเราสนใจ process 
ระหว่างทางดว้ย แลว้ก็เรามองไม่ใช่แค่ตัวกายภาพที่เห็นออกมาแต่ว่าเรา
สนใจ Invisible layer ทั้งในแง่ของ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
แมแ้ต่การเมืองการเมือง เราไม่ได ้Ignore ปัจจัยพวกนั้นเลยค่ะ เพราะเรา
เช่ือว่ามันมีผลต่อ Architecture อย่างชัดเจนเราท างานเพื่อจะตอบสนอง
ต่อ Context ที่แตกต่างกันไป ในรีเสิรช์เรา เราก็พยายามเขา้ใจ ไม่ว่าจะ
งานนี ้ [ภาพ Kaomai Estate 1955]  เก๊าไมเ้องที่เป็นโรงบ่มใบยาสูบเก่า
หรือพร้อมกับสิ่งแวดล้อม หรือว่าเราตามหา Value ที่บางทีคนอาจจะ
มองข้ามไป หรือท างานตอบสนองต่อ Climate อย่างเราเองอยู่ ใน 
Tropical Climate  มันคง Ignore ไม่ไดว่้าเราตอ้งดีไซนเ์พื่อตอบสนองสิ่ง
นี ้หรือว่า Issue ของโลกปัจจุบัน ที่มันเป็น Environmental gradation ก็
คือเหมือน 



 

resources มันลดลงแหละ เราจะผลาญกันอย่างนีจ้ริง ๆ เหรอในวิชาชีพ
เรา คือเราก็ถือว่าในเชิงสถิติไปเสิร ์ชดูไดน้ะคะ ผลาญหนักที่สุดเลย คือ
มันตอ้งเกิดการต้ังค าถามว่า เราจะยังใช้ทรัพยากรกันอย่างนีจ้ริงหรอ ? 
 

00:09:26 คุณพชรพรรณ 
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 แลว้ก็อันนีเ้ป็นหนึ่งรีเสิรช์ ที่เราพัฒนากันในออฟฟิศกันเองนะคะ [ภาพ 
Tek Cycle, PAVA] อันนีเ้ป็น mapping ที่แสดงใหเ้ห็นถึงไมส้ัก จริง ๆ 
แลว้ไมส้ักส าคัญมากในบา้นเรา เพราะว่าในโลกนีถ้ิ่นก าเนิดไมส้ัก 
Original คือ ไทย พม่า อินเดีย แค่นั้นเองเป็นถิ่นที่เหมาะที่สุดแลว้ แต่เรา
อาจจะไม่ไดพ้ัฒนาเรื่องนีก้ันอย่างจริงจังในบา้นเรา หรอืว่า issue ของ 
Urbanization ที่คนยา้ยเขา้สู่เมืองกันเยอะขึน้แลว้เราจะออกแบบ
สภาพแวดลอ้มกันยังไง 
 
[ภาพ Victory Monument Survey, PAVA]  อันนี ้เป็นหนึ่งในรีเสิรช์ 
เซอเวยแ์ละดีไซน ์ที่เราท าร่วมกับกทม. และนีเ้ป็น Mapping แสดงใหเ้ห็น
ว่ามันมี issue อยู่เยอะมากที่เราควร concern ในการอยู่ร่วมกัน และ 
Mapping นี ้นอกจาก Victory Monument เป็นแลนดม์ารก์ที่ส าคัญ มัน
ยังเป็น Transportation Hub เป็นพืน้ที่คา้ขาย ถ้าสื่อไปยังอดีต มันเป็น
พืน้ที่พักผ่อนส าคัญของเมืองดว้ยซ า้ แต่ว่าทุกวันนีเ้ราอาจจะเห็นมันไม่ได้
เป็นแบบนั้น ไม่ได้ท าหน้าที่นั้นแล้ว มันก็น่าคิดต่อไปว่ามันควร เป็น
อย่างไรในอนาคต  
 
[ภาพ Re-Balcony, PAVA] อย่างอันนีเ้ป็นรีเสิร ์ชที่ท  าต่อเนื่องมาต้ังแต่
ก่อนโควิด แต่พอดีช่วงโควิดเลยยิ่งน่าสนใจ ในพืน้ที่ที่ผูม้ีรายไดไ้ม่ได้สูง
มาก ดินแดง หว้ยขวางหรือในพืน้ที่ที่เป็น Social Housing, Housing ใน
แบบต่าง ๆ เขาปรับตัวยังไงในช่วงที่มี Pandemic หรือแมแ้ต่ใน Daily life 
เขาเอง คือเราก็พบว่าในการดีไซนส์รา้งใหม่ หรือใหญ่โตเสมอไปด้วยซ ้า 
มันอาจจะเป็นแค่ซื้อของจาก Lazada มา เติมม่านเข้าไปเพื่อสร้าง 
Privacy ใหพ้ืน้ที่ หรือว่าพืน้ที่ที่ระเบียง ถ้าเราเห็นในข่าว จะรูว่้ามันส าคัญ
มาก พอสมควรเลยทั่วโลกในช่วงโควิด มันเป็นพืน้ที่เดียวที่เขาจะไดแ้สง



 

ธรรมชาติ linked กับภายนอกได ้คนก็จะพยายาม extend มันในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเช่น ในดินแดงที่เขาใช้ลูกกรงพวกนี ้เป็นทั้งครัวหลังบา้น เป็น
ที่เก็บของ เป็น extra space ส าหรับเขา อันนี ้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า 
มันเป็น issue ที่เกิดขึน้รอบตัว แต่เราไดส้นใจมันมากพอรึเปล่า 
 
ทีนีภ้าวะทั้งหมดที่เรา study กันมา หรือจะท าต่อไปในอนาคต มันก็ยิ่งท า
ใหเ้ราเห็นว่า เราอยากใหส้ภาวะแวดลอ้มเป็นยังไง เราสามารถสรา้งมัน
ขึน้มาไดเ้ช่นกัน เราเลือกที่จะสรา้งมันเพิ่มเราเลือกที่จะถอดมันออก หรือ
เราเลือกที่จะไม่สร้างอะไรเลยจริง ๆ ก็อาจจะเป็นพัฒนาเหมือนกันหรือ
เปล่า 
 

KAOMAI ESTATE 1955 
00:12:11 คุณพชรพรรณ 
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ขอเริ่มด้วยโปรเจคแรกค่ะ KAOMAI ESTATE 1955 Chiang Mai, 
Thailand 2016 : เป็นโรงบ่มใบยาสูบเก่า ที่สันป่าตอง เชียงใหม่ อายุ
ตอนนีก้็ร่วม 70 ปีแลว้ก็ถูกทิง้รา้งไม่ไดใ้ช้งาน [ภาพ 2D แผนที่ภูมิประเทศ
เมืองเชียงใหม่] อันนีเ้ป็นแผนที่เมืองเชียงใหม่ กลางเมืองนี่สี่เหลี่ยมกลาง
เมืองอันเล็กมาก ทีนี ้สันป่าตองจะเห็นมันเกิด urban enclosure คือ
เหมือนเมืองมันแผ่ขยายออกไป [ภาพผังโครงการโรงงานยาสูบเดิมจาก
มุมสูง]  แล้วพื ้นที่ตรงนี ้มันยังเป็นเหมือน oasis ของเมืองอยู่ มีทั้ง
ธรรมชาติ สัตวป่์า จริง ๆ เซอเวยดู์นี่พบสัตว์ป่ากว่า 100 ชนิด สัตวอ์ื่นๆ
กระรอกเยอะมาก และมันยังคงมีความเป็นโรงบ่มใบยาสูบที่หลาย ๆ ที่
หายไปแลว้ เพราะฉะนั้นจุดเด่นที่นี่เลย ตอนเราเขา้ไปต้ังแต่วันแรก เรา
ต้ังใจมาก ๆ ว่าจะยังเก็บไว ้ก็คือการที่โรงบ่มใบยาสูบเก่าอยู่ร่วมกับตน้ไม้
ใหญ่ มันเป็นบรรยากาศที่สงบ [ภาพโรงงานใบยาสูบจากมุมสูง]หลังการ
ปรับปรุง] อันนีเ้ป็นภาพสุดทา้ยแล้วที่สร ้างเสร็จ ที่มันยังรูส้ึกว่าท าไมยัง
เหมือนเดิม มันเป็นความต้ังใจเราต้ังแต่แรกเลยค่ะ ว่าตอ้งการท าให้มัน
เหมือนเดิม [ภาพการใช้งานโรงงานใบยาสูบในอดีต] อันนี ้เป็นภาพใน
ประวัติศาสตรว่์า ถ้าหากมีโรงงานใบยาสูบที่ไหน มันก็จะมีพืน้ที่ปลูกใบ
ยาสูบรอบ ๆ มันเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญ โรงบ่มใบยาสูบมันเหมือน 



 

Community Center ของชุมชนเอง คนก็มาซือ้ขายใบยา มา hangout 
จริง ๆ ใช้เวลาทั้งวันค่ะ ทั้งการเอาใบยารอ้ยเขา้ตัวไม ้แลว้ก็ปีนขึน้ไปตาก
ขา้งบน บ่ม กว่าจะแหง้ แพ็ค แลว้ก็ส่งขาย คือมันใช้เวลาไดท้ั้งวันเลยใน
พืน้ที่นี ้อันนีจ้ะเป็นโรงบ่มยุคเดิม ๆ ต้ังแต่ยุคแรกที่เป็นไมไ้ผ่สาน ฉาบปูน
หมัก ยุคที่เป็นอิฐ ยุคที่เป็นอิฐบล็อก ตาม availability ของ materials น่ะ
ค่ะ ก็คือแมททีเรียลมีอะไรในยุคนั้นเทคนิคการก่อสรา้งเป็นยังไง เขาก็ใช้
ตามนั้น จะเห็นว่ามันมีความป๊อปปูลารข์องการใช้ใบยาสูบอยู่ มันจะเห็น
จาก traits ของโรงบ่มค่ะ ที่เคยมีไซสเ์ล็กอยู่ดีๆก็เป็นไซสใ์หญ่หรือ ว่าจะ
เห็นความทึบ เพราะว่าเขาตอ้งการกักความรอ้นใหไ้ดม้าก 
 
[ภาพการส ารวจโรงงานใบยาสูบ] อันนีเ้ป็นภาพโครงการ ณ วันที่เราเข้า
ไป คือจะเห็นว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์เลย แลว้จากรีเสิร ์จเรา จริง ๆ ก็รูท้ี
หลัง ดว้ยความที่สภาพดินตรงนี ้มันเป็นที่สูงด้วย บวกกับตน้ไมใ้หญ่มัน
เยอะ มันก็เลยกันแรงลมไม่ให้ปะทะท าใหโ้รงบ่มที่เนี่ยค่อนขา้งสมบูรณ์ 
ตอนที่เราเขา้ไปในพืน้ที่ นอกจากมันจะเป็น perception ที่เรารูส้ึกไดแ้ลว้ 
คือเราก็ตอ้งใช้หลักฐานที่เช่ือถือได ้ ว่าเราจะท าอะไรกับมันต่อ เราก็เลย
ท าความเขา้ใจ เซอรเ์วยร์ายละเอียดทั้งทางน า้จะเห็นว่าพืน้ที่อนุรักษ์เนี่ย
จะอยู่ที่จุดสูงสุดเป็นโชคดีของเรา ทีนีเ้ราก็จัดโซนนิ่งมันมีโรงแรมเก่าเดิม
อยู่ตรงกลาง ถ้าเกิดจะจัดโซน public จะท ายังไงไม่ใหก้วนโรงแรมเก่า 
หรือว่าตน้ไมทุ้กตน้ โดยเฉพาะพืน้ที่อนุรักษ์ที่จะเปิดใหใ้ช้งาน ตึกทุกตึก 
เราเซอเวยแ์ลว้เรคคอรด์ออกมาเพื่อหาวิธีที่มันจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะ หรือว่า
แมแ้ต่พวก signage อะไรเราก็ดีไซน์ดว้ย [ภาพ Kaomai Master Plan, 
PAVA X Phatchra] อันนีเ้ป็น drawing ที่จริง ๆ ถ้าในโรงเรียนสถาปัตย์
ในไทยอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ คืออยากชี้ใหเ้ห็นนะคะ วันนี ้มีนักเรียนอยู่
หลายท่าน นิสิต นักศึกษาที่น่ารัก  คือ  อันนี ้อยากให้เห็น ว่าจริง  ๆ 
Presentation มันไม่จ าเป็นจะต้องเป็นแปลน รูปด้าน รูปตัดที่เราเคย
เขียนปกติก็ได ้แต่ว่าอันเนีย้คือเราลองวาดว่าจะท ายังไงใหเ้ราเขา้ใจพื ้นที่
ไดม้ากที่สุดนะคะ อันนีเ้ป็นไซสท์ี่ใช้จริง on scale ว่าโรงบ่มแต่ละหลังอยู่
กับตน้ไมข้นาด



 

สูงเท่าไหร่ เพราะว่ามันต้องมี  survey ขนาดต้นไม้ วงศ์ อะไรทุกอย่าง
เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพที่แทจ้ริงของพืน้ที่ 
 
[ภาพ Tobacco Drying Barns : Inspection and Conservation, PAVA 
X Supavadee] อันนี ้ก็เป็น inspection แล้วเราก็ proposed วิธีที่จะ
อนุรักษ์มัน ว่าในแต่ละเคสมันอยู่กันยังไงบา้ง คือจะเห็นว่าบางตน้มันก็มี
การอยู่ร่วมกันกับตึก คือตน้ไมม้ันโตขึน้ดว้ยกรรมวิธีธรรมชาติ คือนกมาขี ้
ไวแ้ลว้ก็มันก็ขึน้มาเอง เพราะฉะนั้นมันเหมือน symbiosis กันไปแลว้ มัน
อยู่ดว้ยกันแลว้ก็จะเอาอะไรออกมันก็ยาก ทีนีเ้ราหาวิธีที่จะท ายังไงโดยที่
ไม่ตอ้งค า้มันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการของรุกขกรรม เวิรค์กับรุกขกร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นตน้ไมเ้พื่อใหห้าวิธีที่จะ under directional pruning บา้ง 
หรือ สางโปร่ง, Crown raising เพื่อใหม้ันบาลานซแ์รงกันกับตัวอาคารที่
อยู่ ร่วมกันได้ ทุกต้นก็มีการส ารวจ และเซ็ต schedule เพื่อที่จะ 
maintenance มัน 
 
[ภาพ Big Trees : Survey and assessment, PAVA X Phatchra] อันนี ้
เป็น drawing ที่เห็นชัด ๆ ว่าเมื่อก่อนมันแหง้แลง้มากเลย ไม่มีตน้ไม ้แลว้
ก็ยุคหลังมาที่มีตน้ไม ้ตอ้งขอบคุณทางเจ้าของมาก ๆ ที่เก็บมา จริง ๆ แค่ 
2 เจเนอเร ช่ันเองที่ต้นไม้มันโตได้ขนาดนี้ค่ะ แล้วก็จะเห็นว่ามีการ 
proposed structure เข้าไปใหม่บา้งแล้วแต่เคสของแต่ละอาคาร เพื่อ
เปิดให ้Public ใช้ได ้
 
[ภาพ Isometric Adaptive-Reused Tobacco Drying Estate, PAVA] 
นี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของอาคาร คือทั้งหมดเราท าการอนุรักษ์แหละ แต่
ว่ามันจะมีบางหลังที่เรา Adaptive-reused มัน แลว้ก็นี่เป็นดีไซนท์ั้งหมด
ที่เรา proposed ไปสีด า คือสิ่งที่แทรกเขา้ไปใหม่ จะเห็นว่าแต่ละเคสจาก
มิวเซียมที่ Minimum intervention ไปจนถึง Maximum intervention 
เรื่อย ๆ แลว้ตอนนีม้ีอยู่ 3 หลังที่เสร็จแลว้  
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[ภาพโครงสรา้งภายในโรงบ่มก่อนปรับปรุง , Kaomai Estate 1955] เริ่ม
จากหลังแรกที่มิวเซียม ที่เราอนุรักษ์ไว ้100 เปอรเ์ซ็นตน์ะคะ จะเห็นไดว่้า
สภาพเดิมค่อนขา้งดีหลังนี ้ทีนีเ้ราก็เลยเก็บไวต้ามเดิม แลว้ก็ Reinstalled 
คือเดิมมันพัง ไม่เชิงว่าพังแต่ว่ามันถูกเปลี่ยน use การใช้งาน แลว้มันก็
ทรุดโทรมแลว้ก็ Reinstalled ทั้งเตา ประตู หรือซ่อมแซมใหม้ันเรียบรอ้ย
ค่ะ แลว้ก็จริง ๆ สิ่งใหม่ที่ใส่เขา้ไปในหลังเนี่ยแค่ไฟกับกรวดเองค่ะ คือมัน 
minimum มาก ๆ เพราะว่าเรื่อง Budget ดว้ยเรื่องอะไรหลาย ๆ อย่างมัน
ไม่ใช่โครงการที่แบบทุ่มงบไปมหาศาลแลว้ใหม้ันโต แต่มันคือค่อย ๆ ไป
จะเห็นว่าเราใส่ไฟแค่เพื่อใหค้นมาเรียนรูข้า้งในพืน้ที่นีไ้ด ้ หลังอื่น ๆ ก็ท า
การอนุรักษ์ใหม้ันเป็นรูปแบบเหมือนเดิม 
 
[ภาพ ระหว่างการซ่อมแซมโรงบ่มใบสูบ, Kaomai Estate 1955]  อันนี ้
Craftsmanship เป็นช่างที่อยู่หน้างาน อยู่มาต้ังแต่ยุคที่เป็นโรงบ่มใบ
ยาสูบ สองคนนีเ้ป็นก าลังส าคัญของโปรเจคที่สร ้าง เพราะฉะนั้นดีเทลห
ลาย ๆ อย่าง เราเวิรค์กับช่างเยอะมาก เพื่อใหเ้ขาสรา้งไดใ้นพืน้ที่เขาเอง  
[ภาพ เทคนิคการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานใบยาสูบ , Kaomai Estate 
1955]  อันนีก้็เป็นดีเทลของการสานไผ่ หรือวิธีก่อ หรือว่าเราเพิ่ม  French 
drain เข้าไปเพื่อให้มันระบายน ้าได้ดีขึ ้น [ภาพ การเข้าถึงแรกในส่วน
โรงงานใบยาสูบ, Kaomai Estate 1955] อันนีเ้ป็นภาพรวมจะเห็นว่ายัง
สงบเหมือนเดิม เดินเขา้ไปเนี่ยจะเห็นว่า impressed scene แบบนีท้ี่เรา
รู ้สึกว่าการเรียนรูเ้ชิงประวัติศาสตร์มันต้องเรียนรู ้จากสิ่งที่มัน witness 
ทางประวัติศาสตร์ของจริง บางทีมันก็ไม่ได้บอกเล่าผ่านอย่างอื่นได้ 
เพราะฉะนั้นซีนแรกที่เขาเขา้ไปเห็นมันควรจะเป็นซีนนีเ้ลย  
 
[ภาพ การปรับปรุงโครงสร้างส่วน museum] ทีนี ้ในอาคารอื่น  ๆ  
อย่างเช่นอาคารนีท้ี่ทรุดโทรมหน่อย แทรกเหล็กเขา้มาอย่างนี ้อันนีย้กเขา้
มาจากดา้นบน เพื่อใหอ้าคารแข็งแรงขึน้ เพราะหลังนีโ้ทรมกว่าหลังเมื่อกี ้
แล้วก็สายไฟเพิ่มเติม มีไทม์ไลน์ คนพอเวลาเข้ามาพื้นที่ อันนี ้เป็น
introduction ที่จะอธิบาย คือ เราดีไซนว่์า Site as a museum 



 

เราดีไซนว่์าทั้งไซตเ์ป็นมิวเซียมในตัวเองมันมีคุณค่าของมัน หลาย ๆ โซน
เราดีไซนใ์หเ้ป็นทั้ง Wild preservations พืน้ที่เกษตรกรรม คือมันมีหลาย 
Programming อยู่คู่กันค่ะ [ภาพถ่ายการใช้งานส่วน museum]  อันนีจ้ะ
เป็น Phase แรกของการอนุรักษ์ เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเข้ามาอ่าน
ตรงนี ้เองได้ แล้วค่อยเดินเล่นไปรอบ ๆ ได้ บรรยากาศกลางคืนก็จะ
เหมือนวันเมื่อก่อนที่มีแสงลอดออกมาเมื่อตอนมีการบ่มใบยาสูบค่ะ 
 
[ภาพ Isometric Kaomai Tea Barn]  อันเนีย้เป็น Tea Barn ที่จริง ๆ ก็
เป็นอันล่าสุดที่เสร็จในโครงการ จะเห็นว่ามีการ intervention เยอะกว่า
สองหลังที่แลว้ เพราะว่าอาคารมันทรุดโทรมมาก เราเลยตอ้งตัดสินใจให้ 
เพราะว่ามันตอ้งรับแรงรับคนจ านวนมาก คือเดิมรับแค่ใบยาสูบพอมันรับ
คนเขา้ไป มันก็ตอ้งคิดเรื่องเรื่อง structure ดี ๆ 
 
[ภาพระหว่างการก่อสรา้ง Kaomai Tea Barn]  เราเลยตัดสินใจรื ้อหลัง
เดิมค่ะ แล้วก็แพ็คอิฐไว้และก็ reinstalled เข้าไป แต่ว่าตัวโครงสร้าง 
คสล. มันก็จะถูกเสริมเหล็กเขา้ไป แลว้ก็แทรกโครงสรา้งเหล็กเขา้ไปใหม่
เพื่อใหร้ับ capacity คนไดม้ากขึน้แลว้ก็แข็งแรงขึน้ดว้ยจะเห็นว่าอาคาร
มันก็จะตอบรับ tropical climate ดีขึน้หลังคาขนาดใหญ่มีพืน้ที่ sunken 
[ภาพsection drawing Kaomai Tea Barn] Sunken เนี่ยนอกจากเรา
ต้ังใจใหม้ัน blend in กับแลนดส์เคปแลว้ มันเป็นพืน้ที่รับน า้ในตัวมันเอง
ด้วย แล้วชายคาที่ใหญ่มันก็ท าให้คนเดินได้ เดิมมันเป็นพื ้นที่โล่งแลว้
เวลาฝนตกมันก็ไม่มีที่จะหลบ มันก็จะช่วยไดม้ากในวันที่ฝนตกแดดออก 
[ภาพถ่ายดา้นหน้าภายนอกอาคาร Kaomai Tea Barn] ภาพสุดทา้ย ก็
คือยังคงความเป็นโรงบ่มทรงเดิม 6  คูณ 6 เมตร สูงเท่านี ้ หลังคาจ่ัว
โครงสรา้งหลักเหมือนเดิม แต่ว่าจะเห็นว่ามันมีการแอบเปิดมากขึ ้นเพื่อ  
Welcome ให้คนเข้ามาใช้งานได้ค่ะ [ภาพด้านหลังภายนอกอาคาร 
Kaomai  Tea Barn]  อันนี ้ด้านหลังจะเห็นว่าพื ้นที่  Sunken เรา 
introduced ตัวที่เป็นเคานเ์ตอรย์าว เพื่อใหส้รา้งประสบการณ์การด่ืมชา
ที่มันต่าง ๆ กันไป ขา้งใน-ขา้งนอกต่างกัน หรือเป็นพืน้ที่สงบขา้งบน 



 

หรือแมแ้ต่ตัวช่องเปิด อยากเล่าใหฟั้งว่าจริง ๆ การดีไซนน์ี ้โอ ้เราแก้แบบ 
10 ครัง้ได ้คือในชีวิตจริง มันเหมือน อันนีเ้ล่าใหเ้ด็ก ๆ ฟังนะ คือชีวิตจริง 
มันไม่ไดแ้บบเขียนทีเดียวแลว้คือผ่านเลย แต่ว่าพอเราเวิรค์กับ local หรือ
ว่า constraint หน้างาน มันท าให้หลายครัง้เราก็ต้องบาลานซ์ว่าอะไร 
เป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ อย่างเก้าอีต้รงนี ้ คือเราดีไซนใ์หใ้ช้ของตรงนั้น
นะ แลว้ก็ตอ้งเวิรค์กับช่างว่าเขาท าดีเทลไหนไดแ้ลว้เราก็พัฒนาไปร่วมกัน 
หรือแม้แต่ช่องเปิดเองเนี่ย  ดีไซน์ตอนแรกไม่มีนะ ทีนี ้เหมือนเราก็ 
discuss กันกับเจ้าของว่ามันตอ้งมีหรือมันตอ้งไม่มี คนจะเขา้ไหมถ้าเรา
ไม่เปิดมันอย่างนีค่้ะ มันเป็นบทสนทนาที่เราเวิรค์ร่วมกันระหว่างทีม 
 
[ภาพถ่ายภายใน Kaomai Tea Barn] แลว้กอ็ันนีต้ั้งใจใช้ตัวแกรนิต 
reflective granite เพื่อใหส้ะทอ้นบรรยากาศ หรอื traces เก่า ๆ เขา้ไป 
เพราะฉะนั้นเวลานั่งอยู่ ด่ืมชาอย่างนีค่้ะ ก็จะค่อนขา้งสงบตรงนี ้ มีการ
โชวก์ารเทชาอะไรลงไปตรงนีไ้ดบ้้าง อันนีบ้รรยากาศโดยรวมดา้นในที่เรา
ใช้อิฐเก่าที่เคยอยู่ตรงนีม้าเป็นเคานเ์ตอร ์ มีอิฐใหม่แทรกเขา้ไปในพืน้ที่ที่
มันจะตอ้งแบบทนทานกว่า อันนีโ้ครงสรา้งเหล็กที่เสริมเขา้มา ช่องเปิดอัน
นีท้ี่ Redesign มาจากเดิมมันอันเล็ก ๆ พอมันเป็นอันที่เราอยาก 
welcome คนเขา้มาเนี่ย เราก็เปิดเพิ่มแต่ว่า subtle  [ภาพบรรยากาศช่วง
ค ่า Kaomai Tea Barn] อันนีเ้ป็นภาพตอนกลางคืนกย็ังไดแ้สงสลัวสลัว
เคารพต่อความสงบของพืน้ที่ค่ะ 
 

SILK   MUSEUM 
00:23:52 คุณพชรพรรณ 

รัตนานคร 
ต่อมาเป็น Silk Museum อันนีม้ีความต้ังใจให้เป็น community center 
เช่นกันที่ชัยภูมิ  [ภาพ 2D แผนที่ภูมิประเทศเมืองชัยภูมิ] นี่ไซตค่์ะ คือจะ
เห็นว่าพืน้ที่ของชุมชนบา้นเขวา้ ที่ชัยภูมิเหมือนเป็น gate เวลาคนขับเข้า
เมืองชัยภูมิจะผ่านเส้นนี ้แล้วก็พื ้นที่ตรงนี ้ต้ังใจที่จะเป็นเหมือนพืน้ที่ที่
ชาวบ้านนะสามารถเอาของมาขายตรงนี ้ แล้วก็เป็นพื ้นที่ที่แนะน า
เกี่ยวกับผา้ไหมที่มีช่ือเสียงของที่นี่ค่ะ 
 



 

[ภาพผา้ไหมชุมชนบา้นเขวา้] ผา้ไหมเองเนี่ยจริงๆ ถ้าคนไทยก็จะรูก้ันว่า
มันเป็นเป็นสินทรัพยท์ี่มีค่าของไทย คือมันทั้งเป็นของที่คนใหเ้พื่อ
บรรณาการต่อกัน หรือว่าเป็นการแบบเทรดต่อกัน เป็นของที่มีค่ามาก 
แลว้ก็จริง ๆ ถ้าเราส่งเสริมสิ่งนีดี้ ๆ คือมันก็จะเป็นรายไดส้ าคัญใหแ้ก่
ชุมชนได ้อันเนีย้เราส ารวจในพืน้ที่คอมมิวนิตี ้คือก็จะเห็นว่า มันมีลายที่
มันเป็นลายที่ Unique ของพืน้ที่มีลายมัดหมี่ ชาวบา้นเขาจะกระจายท า
อยู่ในคอมมิวนิตีน้ัน้ หลายบา้นมาก  ๆ [ภาพกี่ทอผา้ไหมชุมชนบา้นเขวา้] 
อันนีเ้ป็นกี่ที่เขาอยู่ในบา้นจริง ๆ ค่อย ๆ ทอกว่าจะไดม้าแต่ละอันก็คือ
นานมาก [ภาพ Diagram Silk Cycles, PAVA] เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่
มีค่ามาก ๆ เราก็ study ใหเ้ขา้ใจทั้ง process คือกว่าจะไดผ้า้ไหมมาสัก
ผืนเนี่ยมันยากขนาดไหน ทั้งแบบศึกษาเรื่องหม่อนไหมต่าง ๆ หรอืว่า
วิธีการที่จะขึน้ใหม้ันเป็นผา้หนึ่งผืนแบบนีน้่ะค่ะ เราพยายามวาดมัน
ออกมาว่าแต่ละ process ที่เกิดขึน้ มันแปลงเป็นลายเสน้หรือว่าเป็น 
space ยังไงไดบ้า้ง แลว้ก็จะเห็นว่า ต้ังแต่แรกจริง ๆ แลว้ในดีไซนเ์รามัน
ทั้งวาง master plan ในการที่จะเพาะปลูกหม่อนหรืออะไรในพืน้ทีน่ั้นได้
ดว้ยแลว้ก็ไปจนถึงจบ process  
 
[ภาพ Diagram Silk Process, PAVA] อันนีเ้ป็นดีไซนใ์นภาพรวมว่า เรา
ต้ังใจใหเ้ห็นทั้งโพรเซสเริ่มแรกไปจนถึงว่าคนที่เขามาในคอมมูนิตีน้ีเ้นี่ย
เขาจะไดอ้ะไรกลับไปบา้ง สามารถมาเดินเรียนรูไ้ด ้มาทดลองท าก็ได ้
มาไลฟ์ขายผา้ไหมก็ได ้หรือว่ามาเป็นหอ้งที่จะเก็บคอลเลกช่ันส าคัญ มา
ด่ืมน า้เฉยๆก็ไดเ้หมือนกันแบบนีค่้ะ [ภาพทัศนียภาพภายนอกลานกลาง
โครงการ] ก็คือต้ังใจใหม้ันเป็นพืน้ที่ที่ gathered คนเขา้มาร่วมกัน และดี
เทลก็ต้ังใจใหม้ันเป็นสิ่งที่ชาวบา้นท าได ้เป็นดีเทลต่อไมค้ลา้ย ๆ การที่
เคา้ต่อกี่เช่นกันน่ะค่ะ แทรกอยู่ในตัวอาคารเก่าหลังคาอาคารนีเ้ป็น
อาคารที่มีอยู่เดิมแลว้ในพืน้ที่ เราก็แทรกโครงสรา้งช้ันไมพ้วกนีเ้ขา้ไป 
ภาพรวมคือ อยากใหเ้ห็นว่าถึงแมม้ันจะเป็นอาคารหรือศาลาหลังเล็ก ๆ 
เองแต่ถ้าเราเห็นคุณค่ากับมันน่ะค่ะ คือมันก็ท าอะไรไดเ้ยอะมาก ๆ 
เหมือนกัน   
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รัตนานคร
[ภาพ 2D แผนที่รอบฝั่ งธนบุรี] กลับมาในเมืองกันบ้าง อันนีเ้ป็นโปรเจค
โรงพยาบาลธนบุรี ที่เราก็เวิรค์กับโรงบาลมานานแลว้เหมือนกันค่ะ [ภาพ
โรงพยาบาลธนบุรีมุมสูง] เมื่อปี 2019 ก่อนโควิด แล้วก็จะเห็นถึงความ
ต่างของพืน้ที่ชัดเจน เขา้มาในเมืองแลว้ ก็มีความแออัดและผูค้นมากมาย 
โจทย์มันต่างกันไป คือโรงพยาบาลเดิมมันก็เริ่มจากตึกหลังเล็ก ๆ 
พัฒนาการของโรงพยาบาลในไทยมันก็มีหลายแบบ แต่ว่าหลายที่มันก็
เริ่มมาจากตึกหลังเล็ก ๆ แลว้พอมันดีขึน้ มีคนมามากขึน้อะไรอย่างนี ้ คือ
มันขยายไปเรื่อย ๆ  แต่ที่นี่อาจจะเหมือนไม่ได้วางแผนที่จะเติบโตอย่าง
ชัดเจนอย่างนีค่้ะ คือเราก็ไปเวิร ์คร่วมกับทางโรงพยาบาลจะเห็นว่าคนมี
การ cross พืน้ที่หรือว่า flow [ภาพถ่ายการใช้งานบุคคลากรโรงพยาบาล
ธนบุรี] อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้าง ทีเนี ้ยคือเราก็เข้าไปอีกเวิร ์คกับทาง
โรงพยาบาล เหมือนเข้าไปทั้งสัมภาษณ์แล้วว่า บุคลากรต้องการอะไร 
คนไขต้อ้งการอะไร พืน้ที่นีม้ีคนใช้ Medical staff แบบหลายพันคน หรือ
ว่า คนไขห้รือญาติอย่างเนีย้ หลายแสนคนต่อปี เพราะฉะนั้นคนมันเยอะ
มาก ๆ แล้วในระหว่างที่เราท างาน มี feedback ตลอดเวลามันคือการ
ท างานร่วมกับ คือโรงพยาบาลเหมือนเป็น Urbanism เล็ก ๆ อันนึงของ
มันเอง ซ่ึงเราก็เรียนรู ้เยอะมากเหมือนกัน [ภาพ Zoning Diagram 
Hospital Urbanism] ทีนีใ้นฐานะสถาปนิก tools ที่เราจะใช้ไดอ้ย่างแรก 
คือ drawing เราพยายามวาดทุกอย่างออกมา เพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่ที่
เกิดขึน้จริง ๆ ในโรงพยาบาลแลว้เราก็ proposed แผนในภาพรวมออกมา 
ว่าเราจะท าอะไรกับมันดีเพื่อให ้ flow การใช้งานทุกอย่างมันดีขึน้ตอบกับ
ยุคสมัยและเทคโนโลยีของ medical ในปัจจุบัน พืน้ที่อย่างแรกเลยเนี่ยที่
เราท าไดน้ะคะ คือเราพยายามที่จะ reclaim พืน้ที่ที่ underutilized พืน้ที่
ที่อาจจะถูกเพิกเฉยไปไม่ได้ใช้งาน มาเป็นพื้นที่พักคอยที่มีคุณภาพจุด
ไหนรีโนเวทได้ก็รีโนเวทก่อน หรือว่าวางแผนที่จะพัฒนาพืน้ที่ต่อไปใน
อนาคต 
 



 

[ภาพถ่ายมุมสูงโรงพยาบาลธนบุรี]  อันนี ้เป็นตัวอย่างหนึ่ง เป็นพื ้นที่ 
rooftop ที่ไม่ได้ใช้งานละโรงพยาบาลเนี่ยส าคัญมาก คือมันปิดไม่ได้
เพราะฉะนั้นการดีไซน ์ก็ตอ้งวางแผนอย่างดี เพื่อใหเ้กิด phasing ในการ
ท าหรือว่าการวาง flow ใหม้ันใหม้ันไปได ้เช่น เขาผ่าตัดอยู่ คือเราก็จะไป
ตัดท่ออะไรเนี่ย มันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตอ้งวางแผนดี ๆ อันนีเ้ป็น
ตัวอย่างการที่เราพยายามจะแทรก structure เข้าไปใหม่ค่ะพยายาม
ค านวณใหน้ า้หนักไม่มากจนเกินไป [ภาพทัศนียภาพส่วนรา้นกาแฟ] เพื่อ
แทรกเป็นเหมือน pavilion ที่ที่คนไข้ยังสามารถมาพักคอยได้ ทั้งตัว 
structure แลว้ตัวแลนดส์เคปดีไซนท์ี่แทรกเข้าไป ก็พยายามลดน า้หนัก
มันใหม้ากที่สุด ตน้ไมใ้หญ่ที่จะแทรกเขา้ไปก็ค านวณเรื่องน า้หนักอย่างดี
แลว้ก็แทรกพืน้ที่ที่คนสามารถเขา้ไปนั่งพักผ่อนได ้[ภาพการก่อสรา้งพืน้ที่
ระหว่างอาคาร] ปัจจุบันมันก็ไม่จ าตอ้งไปนั่งรอหน้าหอ้งตรวจค่ะ คือมันก็
สามารถไปพักคอยในพื้นที่อื่น ได้ หรือ ว่าอันนี ้เป็นอีกพื ้นที่ นึ งที่  
underutilized เราก็เสริม structure เข้าไปแล้วก็ท าเป็นพืน้ที่ที่เป็นเวิง้  
[ภาพการใช้งานเวิ้งพักคอย] จะเห็นเส้นดีไซน ์เป็นเวิ้งให้คนที่อยู่ OPD 
อย่างนีค่้ะ เขามาเดินยืดแขง้ยืดขาพักผ่อนได ้ ญาติมานั่งรอได ้ พยาบาล
มาพักผ่อนได ้ หรือแมแ้ต่คุณแม่ที่เพิ่งคลอดค่ะ ใหม้าเดินในพืน้ที่นีไ้ด ้ ก็
จะเห็นว่ามันก็จะมีเวิง้ใหไ้ดน้ั่งใหพ้ักผ่อน ตน้ไมท้ี่ดูแลง่ายขึน้หรือว่าพืน้ที่
ที่เป็น blank เดิมก็เอามาใช้ใหม้ันเกิดประโยชนค่์ะ เป็นพื ้นที่ไดส้ื่อสาร
ที่มาของโรงพยาบาล มานั่งพักคอยในระยะเวลาที่นานขึน้ได ้ 
 
[ภาพการก่อสรา้งพืน้ที่พักคอยใหม่] อันนีเ้ป็น on-going process นะคะ 
ท าพืน้ที่พักคอยพืน้ที่การตรวจ OPD ที่เราพยายามจะดีไซน ์ system ให้
มัน flexible เราเขา้ใจว่าโลกยุคนี ้มันเปลี่ยนตลอดเวลาเลย คือเทคโนโลยี
เปลี่ยน อุปกรณ์เปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน เพราะฉะนั้นดีไซน์ที่ เรา 
proposed ไป คือต้ังใจใหม้ันเปลี่ยนไดท้ันตามเวลาที่เปลี่ยนในอนาคต
นะคะ แลว้ก็ phasing ในอนาคตที่ก าลังจะพัฒนาต่อไปค่ะ
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รัตนานคร  
โอเค ต่อไปพูดถึง PAVA Architects บ้าง ยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิม 
แออัดเหมือนเดิม แล้วก็อันนี ้เป็นที่ดินแดงค่ะ  [ภาพ 2D แผนที่ย่านดิน
แดง]  ชอบมาก อยู่ตรงนีอ้าหารถูก จะเห็นว่ามันมี Social Housing อยู่
เยอะมาก คลา้ย ๆ กับที่ research ที่เห็นก่อนหน้านะคะ มีหอพักอยู่เยอะ 
มีอพาร์ตเมนต์อยู่เยอะ เราเลยเลือกที่จะให้ออฟฟิศเนี่ยอยู่ในพื ้นที่ที่
เหมือน มันไม่ไดถู้กใช้งานค่ะ คือหอพักมันก็ Over Supply ไปแลว้ แลว้ก็
มันก็มีพืน้ที่ที่ไม่ไดใ้ช้งานอยู่ ที่นีโ้ดยปกติหอพักมันก็จะเป็นทางเดินตรง
กลางแยกหอ้งสองฝั่ งมีห้องน า้ คือ พอมันถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็น
สถานที่ท างาน โดยเฉพาะของนักออกแบบเองมันก็น่าคิดว่าเราจะท า
ยังไงกับมันดี ในแผนก็คือเรากะกันไวว่้า ใหพ้ืน้ที่ขนาดใหญ่ Open Plan 
แล้วก็เราอยากได้พืน้ที่สีเขียวด้วย มีพื ้นที่ Transition Space ให้มีแสง
ธรรมชาติเข้ามา แต่ไม่จ้าเกินไป แล้วก็ Planning เราปรับได้ในอนาคต 
[ภาพ Planning ของ PAVA Office]  
 
ตอ้งมีโต๊ะท างานที่ใหญ่ คุยกันเยอะมากว่า เป็นสถาปนิกนะ อยากไดโ้ต๊ะ
ท างานใหญ่ เพราะว่าเราจะไดม้ีความรื่นรมยใ์นการในการออกแบบค่ะ 
แลว้เรารูส้ึกว่ามันส าคัญมาก แลว้เราก็สรา้ง System ใหพ้วกงานระบบ
ต่าง ๆ ให ้มนัว่ิงอยู่ที ่Skeleton หลกั ๆ ของมัน เผื่อว่าในอนาคต เราปรับ
โต๊ะ ปรับที่นั่ง มันก็ยังโยกยา้ยไดค่้ะ อันนีเ้ป็นสภาพของเดิมที่เป็นกั้น  ๆ
หอ้งอยู่ [ภาพภายในเดิมขณะรือ้ผนังกั้น] คือเราก็รือ้ทิง้หมดเลย ทีนีพ้อ
เรารือ้แลว้ เราก็รูส้ึกว่า อืม trace พวกนีม้นัก็สวยดีค่ะ แลว้พออยู่มาสักพัก 
รูส้ึกว่าอันนี ้จริง ๆ ก็กระตุน้ความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างไม่น่าเช่ือ คือแทนที่
มันจะเป็นหอ้งขาว ๆ เฉย ๆ ตอนเบ่ือ ๆ ก็นั่งมองไอรอยพวกนีน้ะคะ มันก็
ช่วยไดอ้ยู่นะ แลว้ก็จะเห็นว่าเราก็พยายามประหยัดกับมันนะคะ คือเป็น
สถานที่ท างานเราเองเนอะ เราก็เทสไดอ้ย่างว่า เอ๊ะ ถ้าเราท าใหม่ที่เท่านี ้
มันจะใช้งานไดห้รือเปล่า ก็เลยเหมือนทุบออก แลว้ก็จะเห็นว่ามันจะมี
รอยกั้นหอ้งตรงเนี่ยค่ะเราก็แค่ fill ดว้ยตัวคอนกรีต  
 



 

แลว้ก็บางพืน้ที่ที่ถูกทุบแลว้กระเบือ้งมันแตกเลยอย่างนี ้ค่ะ เราก็ลองเทส
เอามาเป็นหินแทนหิน Landscape ซ่ึงเราก็เราก็คัดมันหน่อย ไอที่เป็นฝุ่น 
ๆ เราก็ คัดมันทิ ้งไป ไอ้ก้อนใหญ่หน่อยก็พอใช้ได้ มันก็แปลกตาดี
เหมือนกัน แล้วก็พื ้นไม้ปาร์เก้ เดิมก็ใ ช้ ก็ คือไม่ได้ปูอะไรใหม่ เลย 
เพราะฉะนั้นงานระบบแน่นอนมันตอ้งขึน้ขา้งบน [ภาพโครงการเริ่มปูวัสดุ
ต่าง ๆ] อันนีเ้ป็นภาพรวมวันที่เริ่ม Finished ละนะคะ [ภาพบริเวณประตู
ทางเขา้] เป็นภาพออฟฟิศที่ที่ขาว ๆ สบาย ๆ แลว้ก็อาจจะเน้นดีไซน์ให้
มันเป็น Trace ประตูโคง้นิดนึง นึกถึงวันเก่า ๆ [ภาพบริเวณโต๊ะท างาน] 
แลว้ก็อันนีเ้ป็นออฟฟิศที่จะเห็นว่ามันมันโล่งแล้วก็สว่างขึน้มากค่ะ ก็คือ
จะเห็น Open Plan ที่ชัดเจน ลองเทสว่าไอวัสดุไม้อัดที่เราใช้ในการ
ท างานอินทีเรียทุกงาน คือถ้าเราเอามาใช้แค่นีม้ันจะยังเวิร ์คไหม คุยกัน
เยอะเหมือนกันว่า เอ๊ะ เสีย้นจะต ารึเปล่า? แต่ท าโต๊ะทั้งหมดมีอยู่ตัวเดียว
นะที่มันมีเสี ้ยนนิดหนึ่ง คือเพราะฉะนั้นมันใช้ได้จริง ๆ แล้วก็มันแค่ 
Coating นิดหน่อยเองค่ะ [ภาพตูใ้นออฟฟิศท างาน] อันนีเ้ป็นตู ้ คือที่เรา
กะว่าอนาคตสมมุติมีการปรับเปลี่ยนโยกยา้ยเนี่ย คือเราไม่ build เขา้ไป
เลย เราก็เลยใช้ไซส์ที่ตามขนาดของไม้อัดมาตรฐานเลย 1.20 x 2.40 
เมตร แลว้ก็ Adjust ไดเ้พื่อที่ว่าอนาคตเปลี่ยนเราก็จะไดเ้ปลี่ยนได้เต็มที่ 
[ภาพบริเวณทางเดินภายในออฟฟิศ] อันนีร้างไฟที่เล่าใหฟั้ง 
 
เราดีไซนไ์ฟทั้ง Downlight , Direct Task Light ตรง ๆ หรือว่า Indirect 
Light คือ Test หลายอย่างมากสิ่งนี ้เพื่อให้เราเขา้ใจสิ่งที่จะเกิดขึน้ได้
หรือ Explore ไดใ้นงานสถาปัตยกรรม อันนีเ้ป็น Open Plan เทสเรื่องการ
กั้นกระจก กั้นม่าน หรือว่าขนาดของโต๊ะ คิดว่าเท่าไหร่ดีถึงจะประชุมได้ดี
หรือกินขา้วไดเ้หมาะสมอย่าง คือเรา Test กับออฟฟิศเรานี่แหละ แลว้ก็
เฟอรน์ิเจอรจ์ะเห็นว่า นี่ซือ้ Lazada (ข า) คืออยากบอกว่าไม่ไดโ้ฆษณา 
แต่ว่าแค่จะบอกว่าดีไซน ์ แลว้เอาจริง ๆ เราก็แฮปป้ีกับสถานที่นีม้าก คือ
เหมือนการดีไซน ์ เรารูส้ึกว่าการดีไซนท์ี่ดีมันไม่จ าเป็นตอ้งแพง คือถ้าเรา
รูส้ึกว่าเราแฮปป้ีกับมัน มันตอบกับสภาพเศรษฐกิจของเราหรือว่ามันได้
แสง ไดข้นาดที่เหมาะกับชีวิตของเรานะคะมันก็เป็นดีไซนท์ี่ดีไดเ้หมือนกัน  
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ถัดมาค่ะแม่โขงเฮ้าสท์ี่เลย แลว้ก็เป็น phase ถัดไปจะมีโรงแรมต่อไปนะ
คะ[ภาพ 2D สภาพภูมิประเทศลุ่มแม่น า้โขง] อันนีอ้ยู่ริมแม่น า้โขงกลับมา
สู่ความสงบริมน ้าโขง เจ้าของเค้าเป็นคนที่มีความ Humble มาก ๆ  คือ 
คุยดว้ยต้ังจะรูส้ึกใจเย็นขึน้ทุกครัง้ ทีนีเ้ขาบอกตอนที่เขาคุยกับเรา เขาว่า 
มีความฝันที่คิดถึงบ้านในต่างจังหวัด ที่เขาเคยอยู่เป็นบ้านไม้มาก่อน 
แล้วคือเขาก็เหนื่อยกับชีวิตในเมืองค่ะ ป่าคอนกรีต [ภาพริมแม่น า้โขง] 
ดังนั้นสถานที่เนี ้ย มันเหมือนมัน Fulfilled ชีวิตเค้าค่ะ ล าน ้าโขงสงบ ๆ  
และการใช้ไมใ้นพืน้ที่ [ภาพสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น] เราไปดูพืน้ที่รอบรอบ
กับเจ้าของนะคะ คือจะเห็นทั้งแบบ Vernacular architecture ไทลือ้ ไท
เลย ไทด าอะไรอย่างนี ้ ที่จริง ๆ  ก็เรียนกันมาต้ังแต่เรียนสถาปัตยกรรม
ไทยที่คณะว่าสถาปัตยกรรมอีสานจะต้องมีหลังคาที่ใหญ่หรือว่าก้อน 
Mass อาคารที่ใหญ่กว่าเรือนภาคกลางอย่างนี ้ คือเราก็ไดไ้ปเห็นจริงจริง
ในพื้นที่ค่ะแล้วก็เราก็ Impressed กับสิ่งนี ้มาก ความสลัวที่จะเกิดขึน้
อย่างนี ้[ภาพ Local Architectural Elements, N/E of Thailand, PAVA] 
เราเลยพยายามจะลองวาดมันออกมาว่า elements ที่เราพบเจอในเชียง
คานในเลยเนี่ยเป็นยังไงบา้ง ทางพวกแบบผนังฉาบปูน สาน  Balcony ที่
มีฟังก์ชันหลากหลายมาก นั่งเล่น ตากไห ตากหมอ้ หรือว่าบันไดที่มันก็ 
Varies ต่าง ๆ กันไปค่ะ 
 
[ภาพบา้นมุมสูงขนานกับแม่น า้โขง] เราก็เลยต้ังใจจะดีไซนพ์ืน้ที่บา้นหลัง
นี ้ใหเ้ป็นพืน้ที่ที่สงบที่สุด  Parallel (ขนาน) ไปกับตัวแม่น า้โขงตาม Set 
back ที่ควรจะเป็นนะคะ [ภาพแปลนโครงการ] จะเห็นว่าแปลน Simple 
มาก คือเดิมมันจะมีต้นมะขาม  แล้วก็พวกไผ่อยู่ในพื ้นที่แล้วนะคะ ที่นี ้
เจ้าของบ้านเขาก็มีฝันเรื่องอยากได้กลิ่นปีบในตอนเช้า แบบที่เขาเคย
ชอบในวัยเด็ก หรือว่าบา้นที่รับแขกได ้ จะเห็นว่าดีไซน์บา้น คือ ถึงเราจะ
ได ้ Inspiration หลายอย่างนะคะจากเรือนไทยพืน้ถิ่น แต่ว่าเราก็ปฏิเสธ
ไม่ไดว่้าไลฟ์สไตลก์็จะเป็นคนยุคใหม่แลว้ เพราะฉะนั้นเราเลยเหมือนท า 
Structure เสา Bay 4 x 4 เมตร โครงสรา้งไมต้ามสถาปัตยกรรมไมค่้ะ 



 

ตามที่ควรจะเป็น แต่ว่าตัวพืน้ที่ขา้งในเราก็ Pack งานระบบต่าง ๆ อยู่ที่ 
Core อาคาร แลว้ก็เปิดตรงนีใ้หม้ันเป็นพืน้ที่ที่โล่ง แลว้ก็ปรับเปลี่ยนการ
ใช้งานไดแ้ล้วก็มีเรือนครัวไทยอยู่ดา้นหลัง [ภาพไมเ้ก่าที่ถูกวัดและระบุ
รหัสไว]้ ใช้ไมเ้ก่าที่มาจากโรงสีค่ะ ในภาคอีสาน แลว้ก็มาสรา้งใหม่ [ภาพ
แบบก่อสรา้งหน้างาน] อันนี ้เป็น Drawing ที่เคลียร์หน้างานกับเจ้าของ 
[ภาพขณะก่อสรา้งโครงการ] แลว้ก็อันนีเ้ป็นภาพในระหว่างที่สรา้งนะคะ 
ไม้แต่ละชิ้นนั้นคือมันก็ต้องถูกออกแบบมาให้เป๊ะว่าตัวไหนจะต้องอยู่
ตรงไหนบา้ง ขอบคุณเจ้าของมาก ๆ ที่จะต้ังใจสุด ๆ คือเป็นครัง้แรกที่เห็น
ว่าเจ้าของอ่านแบบเราจริง ๆ ค่ะ ไฮไลทข์นาดไมทุ้กอัน ช่วยเราตรวจหน้า
งาน ลงพืน้ที่ คือแบบ คือเรายิ่งท างานยิ่งเขา้ใจว่างานจะดีได ้ มันตอ้งเกิด
จากทั้งทีมจริง ๆ เจ้าของก็คือส าคัญมากเหมือนกัน 

00:40:08 คุณพชรพรรณ    
รัตนานคร  

[ภาพดา้นขา้งของโครงการ] อันนีเ้ป็นโครงสรา้งตอนที่มุงหลังคาแล้ว จะ
เห็นว่ามันจะมีโครงสรา้ง คสล. ตรงกลางที่เรา Pack งานระบบหอ้งน า้ ทุก
อย่างที่วุ่นวายเนี่ยคืออยู่ตรงกลางใหห้มด เพราะฉะนั้นเราจะได้ปีกสอง
ขา้งที่สงบมาก เพราะมันไม่มีงานระบบหรืออะไรมากวน [ภาพผังพืน้] อัน
นี ้Planning ค่ะ Simple มาก ๆ เขา้บา้นมามีพืน้ที่ Living ตรงนีม้ีหอ้งนอน
ขนาดเล็กผูสู้งอายุไม่ตอ้งขึน้ขา้งบนก็ได ้หรือว่าตูง้านระบบต่าง ๆ ที่ pack 
ตรงกลาง [ภาพไอโซเมตริกแสดงโครงสรา้งไม้] ข้างบนค่ะที่ Structure 
เป็นพื ้นฐาน 4 x 4 แต่ว่าเราก็มีการ  Cantilever ตัวโครงสร้างไม้ออกไป 
และยึดมันให ้rigid เขา้ดว้ยกัน เราก็จะไดก้ล่องพืน้ที่ขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ใต้
ชายคา  [ภาพแสดงรูปตัดอาคาร] อันนี ้ Structure พื้นฐานค่ะ  ตาม
หลักการโครงสรา้งไม ้แลว้ก็มีการยื่นเขา้มาตามศักยภาพเท่าที่ไมจ้ะท าได้ 
อันนีโ้ครงสรา้งการถ่ายแรงอย่างตรงไปตรงมานะคะ [ภาพทัศนียภาพตัว
บา้น] เป็นตัวบา้น คือจะเห็นว่า Open Plan มีกระจกมากกว่าตัวบา้นปกติ 
อันนีค้ลา้ยคลา้ยใตถุ้นบ้าน แต่ว่าก็ตอ้งยอมรับว่าพืน้ที่ตรงนั้นตอนหน้า
หนาวมันหนาวจริง ๆ แต่ตอนหน้าร้อนก็ร ้อนมาก ๆ ค่ะ เราก็ไม่  
Romanticized  ถ้ามันต้องติดแอร์ก็ต้องติดแอร์ แต่ว่าเราก็ contained 
มัน จัดการพืน้ที่งานระบบใหดี้ ๆ ค่ะ [ภาพทัศนียภาพตัวบา้นแสดงใหเ้ห็น 
privacy panel] อันนีตั้ว structure อันนีพ้ืน้ที่เก็บงานระบบจะเห็นว่ามี 



 

Privacy panel ตรงนี ้ที่ที่สร ้างความเป็นส่วนตัวให้คนที่อยู่ช้ันบนไดค่้ะ 
[ภาพชายคายาวของบ้าน] อันนีต้ั้งใจมาก ๆ ที่บอกว่าใหช้ายคายาว คือ
เรารู ้สึกว่า “บ้านที่ดี มันควรจะเป็นที่ที่อยู่แล้วสบาย” จริง ๆ  เป็นความ
ต้ังใจเลยนะ ต้ังแต่เรียนที่คณะว่าแบบ ถ้าจะตอ้งท าบา้นนะคะ อยากท า
บา้นที่ตอนนีฝ้นตกหรือแดดออก คือเราก็นั่งอยู่ในบา้นไดแ้ล้วเราก็รับลม
เย็น ๆ ไดค่้ะ คือบา้นหลังนีเ้ราก็รูส้ึกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าฝนตก
ยังไงเราก็นั่งเย็น ๆ อยู่ในบา้น เอางานออกมาท าบนเบาะตรง Balcony นี้
ไดด้ว้ยซ า้  
 
[ภาพทัศนียภาพภายนอกและตัวบา้น] อันนีเ้ป็นทิวไผ่กับตน้มะขามเดิม
นะคะ คือเราก็สร้างอาคารเข้าไปท่ามกลางต้นไม้ ไม่ได้ตัดออก แล้วก็
สรา้ง Route เขา้ไปอย่างสงบ [ภาพบันไดของบา้น] อันนีไ้มเ้ก่าหมดเลย 
จะเห็นว่ามันก็จะมีความสีไม่เท่ากัน มีความแบบพัง ๆ บา้งแต่ว่าทุกอันก็
จะถูก Treat ค่ะ ใหม้ันแข็งแรงขึน้แลว้ก็อันนีผ้นังที่เป็นปูนฉาบ อันนีเ้ราก็
เทสกันหน้างานใช้ดินในพืน้ที่เลย [ภาพทัศนียภาพนอกมองจากตัวบา้น]  
Balcony ใหญ่ ๆ มองเห็นแม่น า้โขง ศาลาหลังเล็กนี ้อันนีน้่ารักมากคือไม้
เหลือค่ะ เจ้าของเขาก็เลยเสนอให้พืน้ที่ตรงนีม้านั่งสมาธิเล่นได้ [ภาพ
ห้องน ้า] อันนี ้บรรยากาศในห้องน า้ [ภาพเรือนหลังเล็ก] เรือนหลังเล็ก 
ดีไซน์ก็จะล้อกันสองหลัง แต่มีขนาดที่เล็กกว่า [ภาพทางเดินของเรือน
หลังเล็ก] เป็นพื ้นที่ประมาณว่านั่งตรงนี ้ต าน ้าพริก ได้ทอดไข่ไดข้า้งใน 
และก็เดินกลับเข้าบ้าน Planning ข้างในจริง ๆ flexible มากค่ะ [ภาพ
ภายในบ้าน] คือตอนเราดีไซน์เนี่ย เราไกด์ไลน์อินทีเรียดีไซนใ์ห ้แต่ว่า
เจ้าของบา้น ทุกคนเลยนะคะ เขา้ใจว่ามีฝันว่าถ้าวันนึงมีบา้นอยากจะมี
นู่น นี่ นั่น ในบา้นอย่างนีค่้ะ คือเราก็ accept สิ่งนั้น แลว้ก็โอเค อยากได้ 
Painting ตรงไหน โคมไฟไม่เหมือนกันบา้ง หรืออะไรอย่างนีค่้ะ คือบางที
เราก็ตอ้งปล่อยใหม้ันเกิดเป็นตามธรรมชาติแต่ว่า Planning เรา เราเอื ้อ
ให้มันเกิดการปรับได้อยู่แล้ว [ภาพบ้านทั้งหมด] อันนี ้เป็นภาพรวมของ
บา้นทั้งหมดนะคะที่สงบแลว้ก็ตรงไปตรงมา  
 



 

[ภาพรูปตัดโครงสรา้งอาคารไม]้ ตัวโรงแรมค่ะ ถัด ๆ มาโครงสรา้ง
ตรงไปตรงมาเช่นกัน ตัวที่เป็นรา้นอาหารเนียนไปกับแม่น า้โขง หรือว่า
เรือนรับรองต่าง ๆ ที่เป็นโครงสรา้งไม ้ความสูงตามการใช้งานที่จะเกิดขึน้ 
เรา Test เรื่อง Guest Room ขนาดแค่ไหนถึงจะพอดี [ภาพ Master Plan 
ของโครงการ] มันอาจจะเล็กกว่าบา้นไหม หรือว่าอาจจะในบางหลังรับวิว
โขงได ้ บางหลังเน้นดูดาว ก็จะต่างกันไปค่ะ [ภาพช่างสับฟาง] อันนีเ้ป็น
บรรยากาศที่ ช่างบรรยากาศดีมากเลยค่ะ คือเคา้ก็สามารถเลื่อยไม ้ สับ
ฟาง หรืออะไร แลว้ก็ดูวิวแม่น า้โขงไดทุ้กวัน [ภาพขณะก่อสรา้งส่วน
โรงแรม] อันนีเ้ป็น Ongoing ของโรงแรมนะคะ [ภาพภายในอาคาร] จะ
เห็นว่าเป็นไมเ้ก่าสีมันก็จะเหลือบกันอย่างนีค่้ะ คือไม่มีอะไรเท่ากันเลยแต่
เราก็รูส้ึกว่ามันก็เป็นเสน่หข์องตัวไม ้ คือตัวบา้นจะเห็นว่ามันดูชืน้มาก ทุก
ครัง้ที่ไปถ่ายรูป ฝนตกตลอด เราก็เออดีใจนะ ว่าบา้นหลังนีม้ันก็ตอบรับ
ความเป็น Tropical Climate จริง ๆ [ภาพขณะก่อสรา้งโครงสรา้งไม]้ อัน
นีเ้ป็นวันที่แดดออกค่ะ สีไมม้ันก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เกิดขึน้ [ภาพ
ภายในอาคาร] อันนีอ้ินทีเรียดีไซนท์ี่เราต้ังใจจะโชวโ์ครงสรา้งอย่าง
ตรงไปตรงมา โชวค์ร่าว โชวอ์ะไร แลว้ก ็ Integrate เขา้ไปในงานอินทีเรีย
ในอนาคต  

 
Teak Pavilion 
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ต่อไปเป็น  Teak Pavilion ค่ะ ที่ เป็นเหมือนค าเชิญ  Pavilion ของงาน
สถาปนิก (Architect Expo) ปีที่แล้ว ที่อิมแพค ทีนี ้เราได้เวิรค์ร่วมกันค่ะ 
กับทาง Woodden ที่เขาขายไมส้ักเราก็เลยรูส้ึกว่า เออ มันก็เป็นโอกาส
อันดีที่เราจะพยายามท าความเขา้ใจเรื่องไม ้ หลายโปรเจคที่ผ่านมาเราได้
เริ่มเวิร ์คกับไม้แล้วเราก็รูส้ึกว่ามันมันมีเสน่หข์องมันมาก ๆ  [ภาพ Teak 
World, PAVA] บา้นเราปลูกสักได้เองดว้ยซ ้า แต่ก็ดีที่กฎหมาย allow ให้
ตอนนีป้ลูกไดแ้ลว้ แต่ว่าความรูเ้รื่องนีม้ันก็ยังเป็นเหมือน ยังไงดีล่ะ? ไม่ได้
แพร่หลายแลว้ก็ทุกครั ้งที่จะสั่งไม้สัก ท าไมมันแพงจัง? อันนีเ้ป็นสิ่งที่เรา
ถามกันตลอดในวงการนะคะ ว่าแบบท าไมไมต้้องแพงขนาดนั้น  นี่เราก็
ปลูกเองก็ไดน้ี่นา เราเลยเหมือนพยายามจะศึกษาค่ะ [ภาพ Teak 



 

Ecosystem, PAVA] อย่างที่บอกไปมันปลูกไดเ้ลยในบา้นเรา Ecosystem 
ของมันเป็นยังไง [ภาพ Teak Sustainable Cycle, PAVA] พบว่ามันมีสิ่ง
ที่เรียกว่า Sustainable Harvesting ค่ะ จริง ๆ บา้นเราเขา้ใจว่าเพิ่งมี แต่
ว่าอันนี ้ที่เราลองศึกษาเพราะว่า  Woodden ก็เห็นด้วยกับสิ่งนีน้ะคะ คือ 
เราลองดูในพม่าที่ท  ายังไงให้การตัดต้นไมเ้นี่ย มันยั่งยืนได้ ตัดต้นไม้ไม่
เท่ากับการท าลายป่า คือจริง  ๆ  แลว้ มันมีสิ่งที่เรียกว่า การปลูกป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ คือ ถ้าเราสามารถกันเป็นโซนดี ๆ เนี่ย มันจะสามารถทดแทน
ไดต้ลอด แลว้ก็สิ่งที่เรียกว่า Sustainable Harvesting คือเหมือนมันตอ้ง
ปล่อยให้พื ้นที่ตรงนั้นโต แล้วก็วนกันไปค่ะ เพื่อไม่ให้แบบมันหายไป
เลย อันนีม้ันก็จะเป็นวิธีตัด ตน้ที่โตแลว้ก็แทนที่จะใช้เครื่องจักรที่ท าลาย
ธรรมชาติ ก็ตัดควา้นใหเ้หมือนท่อล าเลียงน า้และอาหารมันขาดไปเอง ยืน
ตน้ตายแลว้ก็ค่อย ๆ เอาช้างมาลากไป คืออันนีเ้ป็นวิธีนึงนะ เช่ือว่ามีอีก
หลายวิธีมากมากในโลกในยุโรปก็มี  [ภาพ Teak Vernacular. PAVA] 
หรือว่าในไทยเอง เราใช้ไม้กันยังไงบ้างต้ังแต่ยุคอดีต ไม้ไหนควรใช้
ตรงไหน ไมเ้สา ไมพ้ืน้ ไมบั้นได คือเราก็พยายามจะท าความเขา้ใจ 
 
[ภาพไอโซเมตริก แปลน และรูปตัด Teak Pavilion] ทีนีใ้นพืน้ที่ Pavilion 
นะคะ คือถ้าใครเคยไปก็จะเขา้ใจว่ามันวุ่นวายมากขา้งใน คือทุกคนแข่ง
กันตะโกนว่าฉันจะขายของ แลว้ก็มันจะอยู่กันค่อนขา้งเบียด ทีนีพ้อเราได้
โจทย์นี ้เราก็คิดกันอยู่ว่าเราจะท ายังไงดีให้พื ้นที่นี ้มันเหมือนคนไดม้า
เรียนรูแ้ละเราไดส้ื่อสาร content นีอ้อกไปค่ะ เราก็เลยต้ังใจท าใหม้ันสงบ 
ท าใหม้ันเงียบกว่าพืน้ที่อื่น ในขณะที่โอเค ซัพพลายเออรเ์องเคา้ก็อาจจะ
ยังได้ขายของอยู่บ้างในบางพืน้ที่ เพราะฉะนั้นจากประตูทางเขา้ค่ะเรา
เลยดีไซนใ์หแ้ปลน แทนที่จะเปิดรับกับ entrance โดยตรง เราก็บิดแกน
ใหม้ันเกิดการเอียงขึน้คือมองเขา้มาเนี่ยมันจะไม่รูเ้ลยว่ามันมีอะไรขา้งใน 
เหมือนของวงกตเล็ก ๆ เหมือนป่า แลว้ก็มันก็จะมีความสูงในพืน้ที่นี ้ส่วน
พืน้ที่ที่เราจะเชือ้เชิญในคนเคา้เข้าไปดู เขา้ใจไมด้ว้ย แลว้ก็ดูผลิตภัณฑ์
ดว้ยเนี่ย มันก็จะเตีย้ลงโปร่งโล่งขึน้อย่างนีค่้ะ [ภาพโมเดลส่วนที่มีความ
สูง] อันนีเ้ป็นโมเดลที่ท าใหเ้ห็นว่าดา้นที่เรา Represent ว่ามันเหมือนเป็น



 

ตน้น า้เนี่ย มันเป็นพืน้ที่ที่สูงแลว้เราก็ใช้ไมท้ี่ปกติคนอาจจะทิง้ไปหรือเอา
ไปเป็นฟืน ใช้เปลือกไมเ้อามาท าเป็นเป็นตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็อันนี ้ใช้
ไมข้องทางซัพพลายเออรเ์องนะคะ ทาง Woodden เองก็จะเห็นว่ามีทั้งไม้
ผืนใหญ่ไล่ขนาดลงมา คือมันก็เหมือนการติดต้ังใหดู้ไปคร่าว ๆ ดว้ยนะว่า
ไมแ้ต่ละชนิดมันถูกใช้ยังไง [ภาพโมเดลส่วนที่ไม่มีความสูงมาก] แลว้ก็มี
พืน้ที่ที่นั่งคุยกัน จัดกิจกรรม จัดทอลค์ ไดต้ามตอบโจทยข์องพืน้ที่ แลว้ก็
การติดต้ังนะคะ คือ  [ภาพ Teak Pavilion] เราเวิร ์คร่วมกันกับทาง 
Woodden ก็เลยได้วิธีการติดต้ังที่จริง ๆ เสร็จเร็วมากคือภายในแค่
ประมาณ 1-2 วัน ก็คือต้ังเสร็จเลย เพราะไม่เป็นโครงสรา้งที่ไม่ยึดในหน้า
งาน ก็คือจบงานปุ๊บ เขาก็รื ้อเอาไปใช้ใหม่ได้เลย เราก็จะมี Panel ที่คน
สามารถเข้าไปเรียนรู ้เกี่ยวกับไม้สักได้นะคะ จะเห็นว่าเป็นตัว ไม้ที่
หลังจากเสร็จงานก็แกะไปใช้ต่อได้เลย [ภาพท่อนไม้จริงเรียงต่อเป็น
กล่อง] อันนีก้็เป็นท่อนไมเ้ขาจริง ๆ ที่เอามาเรียนกันเฉย ๆ เลิกงานก็คือ
ยกไปใช้ต่อไดเ้ลย 
 

Thay’s Hut Living Museum 
00:50:09 คุณพชรพรรณ 

รัตนานคร   
อันนีเ้ป็น Ongoing โปรเจคเหมือนกันที่ Plum Village อันนีเ้ป็นของไทย 
เป็น Living Museum ที่พึ่งท าเสร็จไป คือถ้าคนที่รูจั้ก Plum Village หรือ
ท่านติช นัท ฮันห ์(Thích Nhất Hanh) นะคะก็อาจจะพอทราบคือมันเป็น
พืน้ที่ที่เราเขา้ไปแลว้มันสงบมาก ๆ แลว้ก็เป็นพืน้ที่ที่กัลยาณมิตรในทาง
ธรรมค่ะ คือเขา้มาจัดกิจกรรมร่วมกันหรือบางทีทางสังฆเขาเรียกว่ามัน
เป็น Spiritual Home ซ่ึงเราก็รูส้ึกอย่างนั้นจริง ๆ นะคะ เมื่อเราเขา้ไป  
 
[ภาพกุฏิของท่านติช นัท ฮันห์ เดิม] แล้วก็อันนีเ้ป็นกุฏิของท่านติช นัท 
ฮันห ์เดิมก่อนท่านจะเสีย พอเวลามันผ่านไป กุฏิมันก็ถูกต่อเติม ไม่ว่าจะ
เป็นจากใตถุ้นโล่งตรงขา้งล่างก็มีการกั้นหอ้ง หรือว่ามีพวกงานระบบต่าง 
ๆ เพิ่มเขา้มา [ภาพหลังคากุฏิเดิม] พอคนที่ใช้งานเป็นพระที่มีอายุก็จะมี
พวก Ramp อะไรเกิดขึน้มากมาย มันก็จะเห็นความวุ่นวายของหลังคาที่
เกิดขึน้ [ภาพรูปดา้นโครงการหลังออกแบบ] คือ สิ่งที่เราเขา้ไปท ามา



 

อย่างแรกเลย ก็คือเราต้องการให้ Architecture เดิมที่มันสวยอยู่แล้ว
กลับมา แล้วก็เราดีไซนเ์พื่อ Universal Design เป็นหลักอะไรอย่างนี ้ก็
คือทางสังฆอยากใหเ้ป็นพืน้ที่ที่มาเรียนรูเ้กี่ยวกับท่านติช นัท ฮันห ์แลว้ก็
เป็นพื ้นที่ที่ท  ากิจกรรมร่วมกันได้ด้วย เพราะฉะนั้นเราก็เลยรือ้ออกเป็น
ส่วนใหญ่ [ภาพทางขึน้ลงจากอาคาร] รือ้ตัวโครงสรา้งที่มันถูกเติมมาไม่
เรียบรอ้ยสรา้ง ramp รอบค่ะ ใหค้นที่เขา้มาสามารถเขา้มาไดง้่ายขึ ้นทั้ง
จากขา้งหน้าแลว้ก็ขา้งหลังเป็นพืน้ที่ที่ จากหลังคาที่ยุ่งเหยิงเมื่อกี ้ [ภาพ
หลังคาอาคาร] อันนี ้ตอนที่ท าใหม่ก็จะเห็นว่าโล่งแล้วก็  blend กับ
ธรรมชาติได้ดีขึ ้น โครงสร้างที่เสริมเข้ามาจะเป็นโครงสร้างเหล็ก คือก็
เนียนไปกับโครงสรา้งเดิมเลย เพื่อใหร้ับกับลูกศิษย์ลูกหาที่จะเขา้มาท า
กิจกรรมในพืน้ที่นะคะ [ภาพทางลาดเขา้สู่อาคาร] ramp อันใหม่ [ภาพ
ส่วนระเบียงต่อเติม]แล้วก็อันนี ้ ตรงนี ้เป็นตัวอาคารเดิม อันนี ้เป็น 
Extended area ที่เราดีไซน์เพิ่มขึ ้นมาแล้วเสริมโครงสร้างเหล็กเข้าไป 
เพราะว่าถ้าในวันที่มีคนมายืนกันเยอะ ๆ อย่างเนี่ย เรามองเขา้ไปที่ภูเขา
ที่มันเป็นเหมือน Activity หลักในการปฏิบัติของที่นี่นะคะ [ภาพพื้นที่
กิจกรรมดา้นล่าง] แลว้ก็พืน้ที่ดา้นล่างที่เคยวุ่นวายเนี่ยเราท าให้มันเป็น
เหมือนเรือนโล่ง 
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อย่างที่บอกไปว่าเรารูส้ึกว่า ดีไซนท์ี่ดี ไม่จ าเป็นตอ้งเยอะ ดีไซนท์ี่ดีอาจจะ
แค่เอาออก แลว้ก็ท าใหม้ันเป็นเรือนโล่งก็เท่านั้นนะคะ  
ทั้งหมดแลว้ค่ะ This is it ค่ะ ขอบคุณค่ะ  



 

Q&A SESSION
 
ค าถามที่ 1  
00:53:51

 
 
ผูฟั้ง

 
 
ในสตูดิโอ คือท าแบบมีทั้ง Research และ Design หรือเปล่า ลูกคา้บาง
ทีเขาจะเร่งมาก มีการบริหารจัดการหรือ  Balance Schedule ยังไง กับ
โปรเจคที่ไม่เร่งมากก็ได ้แต่ว่าในหนึ่งโปรเจคเนี่ย เราบริหารจัดการในการ
ท า Research ก่อนจะกระโดดไปดีไซนย์ังไง 
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แต่ละกรณีก็ต่างกันค่ะ เหมือนหลายครัง้ค่ะ งานเรามันมาแบบไม่รู ้ว่าจะ
ท าอะไร คือเอามาทั้งก้อนแล้วแลว้ issue เยอะมากมากอะไรอย่างนีค่้ะ 
ไม่รูจ้ะท าอะไรอย่างนี ้ เราก็รีเสิรช์ก่อนก็คือเราก็คือท าความเขา้ใจร่วมกัน
กับเจ้าของ แลว้ก็เคา้ก็ตอ้งเห็นความส าคัญนั้น เพราะว่าการวางแผนเป็น
สิ่งส าคัญค่ะ เราเช่ืออย่างนั้นเสมอ แต่ทีนีถ้้าเกิดในเคสว่าเป็นเหมือนงาน
ปกติ อยากได้อะไร ได้บ้านเลย สมมตินะคะ แล้วมันอาจจะไม่ ได้มี
ช่วงเวลาที่เรารีเสิรช์ก่อน เราก็รีเสิรช์พรอ้มดีไซนเ์ลย 
 

ค าถามที่ 2 
00:55:11  ผูฟั้ง อยากถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีท างานค่ะ เราก็คิดว่าจะเป็นประโยชนก์ับน้อง 

ๆ นิสิตดว้ยนะ เพราะว่างานของพี่ตริส คือท าเกี่ยวกับการรีโนเวท แลว้มัน
ตอ้งมีการเสียบ แลว้ก็การเอาออก โดยเฉพาะสิ่งที่ concern ที่สุดคือการ
เสียบเขา้ ในงานที่เป็นที่เก่า ๆ อย่างเก๊าไมก้็หรืองานถัด ๆ มาอะไรอย่างนี ้
อยากรูว่้าเสน้ไหนที่เป็นจุดตัดสินใจว่า เนี่ยแหละเสียบไปแลว้มันดีหรือว่า
เสียบไปแลว้มันจะเกิน เพราะว่ารูส้ึกว่าอันนีม้ันเป็นคียส์ าคัญมาก ๆ เลย 
ในการที่โปรเจคนึงมันจะ success หรือไม่ โดยเฉพาะเวลาท า Thesis 
โดยเฉพาะนิสิต เคยเป็นมาก่อนใช่ไหม ก็ท าโปรเจคประมาณนี ้ ที่ตอ้งไป
เสียบของเก่า แลว้ที่นี่มันจะมีความรูส้ึกว่า เฮ้ย ถ้าเราไม่เพอรฟ์อรม์อะไร
เลยอ่ะมันจะน้อยไปไหม? หรือว่าถ้าเราฟอร์มเยอะไปมันก็เสีย Value 
ของของเก่าค่ะ อยากใหอ้ธิบายว่า PAVA ใช้วิธีไหน ในการ approach 
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จริง ๆ เป็นสิ่งที่น่า Discuss กันอย่างจริงจัง ในคลาสเราตอนนีก้็ discuss 
กันเยอะ ทีนีคื้ออยากบอกว่ามันไม่มี absolute answer แน่ ๆ ค่ะ เพราะว่า
อย่างที่บอกสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความ
เช่ือของคน ทุกอย่างในแต่ละก็กรณีไม่เหมือนกัน อัพเดตและเปลี่ยน
ตลอดเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นดีไซนเ์ราหลายครั ้งค่ะ คือมันนอกจากจะ
เลือกว่าจะเสียบเขา้ หรือเอาออก มันยังมีเรื่องเราพยายามจะท าใหม้ัน
ยื ดหยุ่ นมากพอ ที่ อ นาคต มั น  Dynamic ต่อ ไปได้ไม่  static แบบ 
preserved ไวแ้ค่นั้น เพราะฉะนั้น ก็ยังไงดีล่ะ ก็คือไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 
แลว้ก็แต่ละที่ที่ท  างานร่วมกันนะคะ ก็คงตอ้ง discuss กันอย่างจริงจัง ถ้า
มันเป็น Public scale มันก็คงจะต้องมีการถกกันเนอะ ในเชิง public 
อย่างชัดเจน หรือว่ามันเป็นโครงการเล็ก ๆ ก็ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งผูท้ี่มีผลกระทบก็
ควรคุยกันค่ะ ยกตัวอย่างเคสของ เมื่อกีพู้ดเรื่อง Tea barn เก๊าไม ้ ว่าเอ๊ะ 
ช่องเปิดนั้นน่ะเราจะเปิดหรือเราจะไม่เปิดดี เอาแค่วงเล็ก ๆ เลยนะคะ แค่
ในทีมท างานเองเนี่ย ก็ถกกันนานมาก เราท าม็อคอัพดว้ยนะว่าจะเอาช่อง
เปิดขนาดเท่าไหร่ รูเล็ก ๆ ขา้ง ๆ คือเราก็ท าเอาไมไ้ผ่มาสานแลว้ก็ท าช่อง 
เทสว่ามองจากระยะเท่านีโ้อเคไหม แขกจะกลา้เขา้ไปหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี ้หรือเจ้าของเอง เขาก็ไปนั่งอยู่ในโรงบ่มนั้นเลยนะ นั่งเรื่อยเรื่อยเลยค่ะ 
ว่ามืดไปรึเปล่า คือลูกคา้อาจจะไม่กลา้เขา้มาไหม อะไรอย่างนี ้คือมันเซน
ซิทีฟมากในแต่งาน แต่เช่ือ ว่าในแต่ละ type ของโครงการ มันก็คง 
Sensitive ไดห้ลาย Level 
 

ค าถามที่ 3 
00:58:27 ผูฟั้ง 

 
คือเพราะว่าพอค าตอบคือการที่มันตามโปรเจค ทีนีวิ้ธี convince เจ้าของ 
หมายถึงว่าเป็น case study ละกันที่พี่เคยเจอมา เพราะเช่ือว่าน่าจะมี
หลากหลาย มันน่าจะมีทั้งเจ้าของที่เขา้ใจมาก ๆ อะไรแบบนี ้ที่อยากเก็บ
แต่ก็น่าจะมีเจ้าของที่อยากจะแฟนซีสักหน่อยอะไรแบบนี ้พูดคุยกันยังไง 
 

00:58:4 คุณพชรพรรณ 
รัตนานคร  

ใช้ค าว่าไม่เคยมีใครเข้าใจต้ังแต่แรก ต้อง convince ตลอด เหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งของอาชีพไปแลว้ คือยังไงดีล่ะ คือเราเคารพความเช่ือของคนอื่น 



 

ทุกคนมีความเช่ือของตัวเอง เราใช้ค านีล้ะกัน เรารูส้ึกว่า การท างานท า
ยังไงใหใ้จไม่ทุกขจ์นเกินไปเพราะเราก็ตอ้ง fight ตลอด มันมีสิ่งที่เราท าได้
และสิ่งที่เราท าไม่ได้ เราคุยกันอยู่ตลอดในทีมว่า สิ่งที่เราท าได้เราก็
พยายามท า เราพยายามสื่อสาร เราพยายามท าความเขา้ใจร่วมกัน แต่สิ่ง
ที่ ถ้าเราสื่อสารแลว้ไม่เข้าใจกัน เราก็ต้อง accept สิ่งนั้น แล้วก็อะไรจะ
เกิดมันก็เกิด 
 

00:59:44 คุณวารัตน ์ 
ลิ่มวิบูลย์

พอดีขอแชรล์ะกัน คือ ท างานตอนแรก ๆ มนัก็ทุกขท์รมาณ เพราะว่าเรา
เป็นสถาปนิก เราอยู่ในโลกของสถาปนิก เหมือนเราโดนสอนกันใน 5 ปี
ครับ เราเช่ือว่าแสงเงามันงาม เราเช่ือในองคป์ระกอบใด ๆ มันงาม แต่เอา
จริงๆคนขา้งนอกเขาเขา้ใจเรารึเปล่า แลว้เราก็อธิบายอย่างบา้คลั่งตอน
แรกเหมือนกนั เขาก็ดูเหมือนเขา้ใจ แต่เอาจริง ๆ ช่วงเวลาไม่กี่เดือนเขา
ไม่ได.้.. มันเหมือนกับอยู่คนละโลก เราจะมีโลกเต็ก ๆ ของเรา 
 

01:00:21 คุณพชรพรรณ 
รัตนานคร   

บางอย่างมันก็ไม่เห็นจนกว่าจะสรา้ง 
 
 

01:00:23 คุณวารัตน ์ 
ลิ่มวิบูลย์

ใ ช่ เขาไม่ เข้าใจ แต่ว่าที่จริงแล้วน่าสนใจ เพราะว่าเราไม่ได้ท า
สถาปัตยกรรมใหเ้ราเขา้ไปใช้เอง แต่ว่าคนที่ตอ้งเข้าไปใช้กับคนที่อยู่ใน
นั้น กับคนที่ตอ้งดูแล นั่นคือเขา ไม่ใช่เรา แลว้พอเรารูส้ึกว่าพอเราฟังเขา
มากขึน้ แลว้เราเหมือนพยายามไปใส่รองเทา้ว่า เฮ้ย เราตอ้งเป็นคนกวาด
ที่นี ้แลว้แบบที่เราดีไซนไ์ป มันโคตรยากเลยส าหรับเขา มันก็เมคเซนสข์ึน้ 
แลว้พอเหมือนกับว่าเราแลกเปลี่ยนเยอะขึ ้นนะมันก็เหมือน resolve ไป
หาจุดตรงกลางมันเจอเอง โดยที่สุดทา้ยต่างคนก็ต่างโกรธกันแหละ แต่
ผมต้องยอมกันคนละครึ่ง ซ่ึงถ้าคุณโชคดีหน่อยคุณก็คือเจอบางคนที่
เขา้ใจเรา หรือเขาก็เป็นเนิรด์ Architecture เองของเขา เราก็ไดเ้ปรียบนะ
ครับ ซ่ึงมีลูกคา้แบบนั้น ซ่ึงดี แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกราย ดีกรีไม่เท่ากัน มันก็
อยู่ที่ ไม่รูเ้หมือนกันครับ 
 



 

ค าถามที่ 4 
01:01:55 ผูฟั้ง พอดีเห็นว่าหลาย ๆ โปรเจคน า material เก่ามาใช้ อยากรูว่้าในเชิง long 

term จะ maintenance มันยังไง แลว้พวก cost อย่างนี ้มันจะไปตกอยู่ที่ 
user หรือเปล่าคะ 
 

01:02:11 คุณพชรพรรณ 
รัตนานคร

วัสดุเก่าใช่มั้ย เหมือนเดิม case by case อย่างออฟฟิศตัวเองเนอะ ที่เรา
ใช้ของเก่านะคะ แน่นอนมันก็ตอ้งดูว่าอะไรใช้ไดห้รือไม่ได ้ไมเ้ก่า ปารเ์ก้ที่
มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่อันนี ้cost ไม่เยอะแน่นอน ยังไงการใช้ก็ถูกกว่า แต่ว่า
บางเคสที่พี่เคยท า ปารเ์ก้ระเบิดไปแลว้อย่างนี ้ เราจะท ายังไง อันนั้นน่ะ
แน่นอน แพงกว่าแน่ ๆ การจะเก็บปารเ์ก้ระเบิดแลว้ มาใหม่ เพราะฉะนั้น
มันอยู่ที่ value คือมันก็ยากเนอะแต่ละคน define value ไม่เหมือนกัน อืม 
มันอยู่ที่ว่าที่ตรงนั้นน่ะ เขา value กับปาร์เก้นั้นหรือเปล่า อย่างตอนที่
ท างานที่ออฟฟิศก่อนหน้านี ้ที่ architect kidd คือมันมีงานแบงคช์าติที่มี
ปาร์เก้เก่าแล้วมันระเบิดแลว้เนี่ย ให้เทียบกับปารเ์ก้ที่ Pava ก็คือมันคน
ละเคสกัน คือเราจะท ายังไงกับปารเ์ก้ เราก็ควรตอ้งเก็บไวห้รืออย่าฝืนเลย 
แค่คิดมาก ๆ  สุดท้ายมันคือเราให ้value กับสิ่งนั้นยังไง เราคิดว่าสิ่งนีม้ี 
value รึเปล่า เหมือนเถียงกันเรื่องตึกยุคโมเดิรน์ ว่ามันเก่าพอที่เราจะเก็บ
มันไหม แต่ว่าตอนนีก้็ยังไม่เก่านะ ผ่านไป 50 ปี มันก็เก่าแลว้ปะ? แลว้ถ้า
เราไม่เก็บต้ังแต่วันนีม้ันจะอยู่ไหม มันก็น่าถกมาก ๆ อะ หรือว่าเราควรรือ้
ให ้ ไม่รูส้ิ ระบบทุนนิยมหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจ คือหลาย ๆ ครัง้ก็ตอ้ง 
evaluate value ไปในแต่ละเคส นั้นแหละ ขึน้อยู่กับผูท้ี่มีอ  านาจตัดสินใจ
เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าถามที่ 5 
01:04:21 

 
ผูฟั้ง

 
อันนีเ้ป็นเชิงขอค าแนะน านะคะ เพราะThesisของหนูมีความคลา้ยงานที่
อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะ เป็น Silk Museum ค่ะ แต่ว่าเมื่อกี ้ของ
อาจารย์เป็นเหมือนพืน้ที่พืน้ที่เดียวใช่มั้ยคะ แล้วอาจารยเ์อา element 
หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่นั้นมา แต่ว่า  Thesis ของหนูว่ามันเป็นผ้าของ
หลายหลายพื้นที่ คือหนูเอาผ้าของกลุ่มชาติพันธ์ุมาท า คือมันมีความ
หลากหลายมาก แต่ว่าในงานหนูอยากใหม้ันมีความ unique ค่ะ หนูไม่
แน่ใจว่าควรน า element อะไรมา อาจารยม์ีค าแนะน าอะไรไหมคะ 
 

01:05:03 คุณพชรพรรณ 
รัตนานคร

Everything takes time เนอะ คือทุกงานเป็น process ของการท าความ
เขา้ใจ แน่นอน พี่ผ่าน Thesis มาก่อน คือ ถือเป็นโปรเจคที่ยาวที่สุด
แลว้ เอ่อใช้ค านี ้เรามีเวลารีเสิรช์เท่าไหร่ ใช้ใหเ้ต็มที่ พยายามท าความ
เขา้ใจกับมันจริง ๆ อย่าง ท าความเขา้ใจในหลายแบบมาก อย่างโปรเจคที่
อยู่สิบปี ก็คงไปไดห้ลายอย่าง ลงพืน้ที่ไดจ้ริง ๆ โดยที่เคสThesisพี่เช่ือมาก 
ๆ เราลงพืน้ที่ได ้มันจะมีบางอย่างนะคะ ที่เราก็ไม่คิด คืออยู่ในจอนี่ไม่เห็น
แน่นอน แลว้ก็แบบลงไปคลุกคลีกับมันจริง ๆ หรืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับโปร
เจค เราก็ลงไปหามันจริง ๆ  อย่างเรื่องผา้ คือ เราเอามาดู น่าคิดนะ ตอ้ง
เอามาดูไหม คือตอ้งต้ังค าถามเก่ง ๆ ว่าแบบเราจ าเป็นตอ้งมีพืน้ที่ หรือเรา
จ าเป็นมีสิ่งนีอ้ยู่รึเปล่า คือเราจ าเป็นตอ้งรวมทุกชาติพันธ์ไหม หรือชาติ
พันธ์เดียวก็พอ เราจะตอ้งท ามิวเซียมรึเปล่านะ หรือเป็นศูนยก์ารเรียนรู ้ 
Thesis พี่เอง คือไม่ไดบ้อกว่ามันดีอะไรนะ แต่คือแค่จะบอกว่ามันเป็น
จุดเริ่มตน้อันยาวนานพี่ไปรีเสิรช์จริงจังมาก มันเหมือนเป็นโอกาสให ้ เรา
ไม่รูเ้ราตอ้งไปหาใหรู้ ้ ใช่ มันไม่มีทางรูท้ี่สุด สิ่งที่พี่หาต้ังแต่Thesisก็ยังใช้
อยู่จนปัจจุบัน เราก็หาความรูเ้พิ่มขึน้เรื่อย ๆ อย่างพี่ท า Thailand Cultural 
Center คือมันจ าเป็นไหม ที่ตอ้งเป็นหอ้งสมุดแบบเดิม มันไม่เหมือนเดิม
ไดไ้หม หรือว่ามันเป็นเธียรเ์ตอร ์มันตอ้งเป็นแบบเดิมหรือเปล่า คือเริ่มจาก
การต้ังค าถามค่ะ คิดว่าแค่นีเ้ราน่าจะสนุกกับงานขึน้มาก และยังไม่
รวมถึงเราสามารถเขา้ใจความแทข้องผา้ที่เราท า บุคคลที่เราไปเจอเนี่ยเรา
จะไดอ้ะไรเยอะ มันคิดต่อไปได้เยอะมากเลย แต่ใช่ตอ้งใช้แรง



 

01:07:5 พิธีกร (ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
เสก สวัสดี) 

ขอบคุณทาง PAVA Architects นะครับ ทั้งพารท์เนอรแ์ละท่านวิทยากร 
คุณพชรพรรณ รัตนานคร นะครับ ส าหรับการบรรยายวันนี ้ผมไดใ้จความ
สั้น ๆ ตอนสุดท้ายที่คุณพชรพรรณบอกว่า ดีไซน์ที่ดีบางครัง้มันไม่ตอ้ง
เอาอะไรใส่เข้าไป มันแค่เอาบางอย่างออก ซ่ึงฟังดูแล้วมันค่อนข้าง 
inspire มากเลย มันช่วยให้เรามองอะไรใหท้ะลุปรุโปร่ง บางครั ้งมันไม่
จ าเป็นตอ้งเติมเขา้ไป ซ่ึงอันนีเ้ป็นค าพูดที่ดีมากส าหรับวันนี ้ 
ขอบคุณมากครับ
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